

Plagiarism Checking Report

Created on 2023-10-28 16:19:07 at 16:19 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3431328	Oct 28, 2023 at 16:09 PM	pichit_pur@mcu.ac.th	มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย	รายงานวิจัย โฟ วรรณ.pdf	Completed	14.21 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	THE CIVIL POLITICS AND POLITICAL PARTICIPATION IN THAI SOCIETY	Chimhad, Pairat	วารสารมหจุฬาลงกรณ ทรรศน์	1.11 %
2	THE STUDY OF CITIZENSHIP FOR DEMOCRACY PROMOTION IN LOCALITY	Wannabaworn, Poramut	วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์	1.10 %
3	Nepotism in Patronage System and Operation of Local Administrative Organization: A Case Study of the Local Administrative Organization in Muang District of Nakhon Ratchasima Province	Puttapak, Torsakul	วารสารการเมืองการ ปกครอง	0.87 %
4	Educational Cooperation Networking Model	สิงหาทอง, ชัชวาลย์	วารสารสหวิทยาการ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	0.85 %
5	POLITICAL CULTURE AND DEMOCRACY DEVELOPMENT IN LOEI PROVINCE	Phrasirattanametee	วารสารมหจุฬาลงกรณ ทรรศน์	0.67 %
6	แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ไชยศรีหา, พงษ์เมธี	วารสารบัณฑิตศึกษา มหจุฬาลงกรณ	0.62 %
7	Network : The Power of Human	Bunthirasmi , Tawit	มจร การพัฒนาสังคม	0.56 %
8	PARTY POLITICS AND DEMOCRACY	Thipprajong, Mali	วารสาร มจร เพชรบุรี ปริทรรศน์	0.55 %
9	Creating New Politics In The Current Situation	Narpo, Thonongsak	Journal of Modern Learning Development	0.39 %
10	POLITICAL CULTURE REINFORCEMENT IN DEMOCRATIC SYSTEM OF LOCAL POLITICIANS IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE	Purimart, Paiwan	วารสารมหจุฬาลงกรณ ทรรศน์	0.36 %

คะแนนเสียงเลือกตั้งจากระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นระบบของการควบคุมอำนาจทางสังคมที่ได้มีการกำหนดสถานภาพของบุคคลจากบนลงมาสู่สร้างแบบเจ้านายลูกน้องหรือผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ถูกกำกับโดยศีลธรรมคุณธรรมจารีตประเพณีความเชื่อและค่านิยมต่างๆในสังคมซึ่งเน้นความแตกต่างระหว่างฐานะทางตำแหน่งอย่างไม่เท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่ายแม้ระบบอุปถัมภ์จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ก็ถูกมองในด้านลบว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่บั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรนำมาสู่หลากหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งการขาดขวัญกำลังใจความไม่เสมอภาคเป็นธรรมระบบ

แบบอุปถัมภ์ยังได้วิวัฒนาการให้เข้ากับยุคสมัยที่แม่เทคโนโลยีต่างๆจะก้าวหน้าและเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็ตามจากการเข้าครอบงำทางอำนาจของระบอบประชาธิปไตยเชิงอุปถัมภ์ในสังคมไทยเกิดขึ้นจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมของสังคมที่เป็นชนชั้นภายใต้โครงสร้างการปกครองแบบดั้งเดิมของระบบศักดินาได้เผยแพร่แผ่ขยายอิทธิพลเข้าครอบงำอำนาจทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจแบบทุนนิยมส่งผลให้ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในโครงสร้างของสังคมไทยเพราะระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ประชาชนได้ก็จะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันในสังคมและความเป็นพลเมืองที่ดีของประชาชนให้สามารถที่จะพึ่งพิงตัวเองและการรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อการเรียกร้องต่อรองในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวลดการพึ่งพิงพึ่งพากลุ่มชนชั้นนำในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีฐานะและตำแหน่งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เหนือกว่าเข้ามาครอบงำให้เกิดความเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นระบบของการควบคุมอำนาจทางสังคมที่ได้มีการกำหนดสถานภาพของบุคคลจากบนลงมาสู่สร้างแบบเจ้านายลูกน้องหรือผู้ใหญ่ผู้น้อยที่ถูกกำกับโดยศีลธรรมคุณธรรมจารีตประเพณีความเชื่อและค่านิยมต่างๆในสังคมซึ่งเน้นความแตกต่างระหว่างฐานะทางตำแหน่งอย่างไม่เท่าเทียมกันของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายที่สูงกว่าจะเป็นผู้อุปถัมภ์และฝ่ายที่ต่ำกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นส่วนตัวโดยอยู่ในรูปแบบของความเป็นเครือญาติพี่น้องเพื่อนบ้านพรรคพวกและกลุ่มอาชีพที่เคยรู้จักและมีความใกล้ชิดสนิทสนมเชื้อเพื่อช่วยเหลือตอบแทนซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายนั้นแล้วได้ถูกนำมายึดถือเป็นหลักเกณฑ์และค่า

อุปถัมภ์ในสังคมไทยเป็นระบบความสัมพันธ์ของคนฝ่ายซึ่งไม่เท่าเทียมกันฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าคือผู้มีทรัพยากรมากกว่าหรือมีอำนาจมากกว่าจะอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์ส่วนฝ่ายที่อยู่ต่ำกว่ามีทรัพยากรหรือมีอำนาจน้อยกว่าจะเป็นผู้รับอุปถัมภ์ 0 ๑พื้นฐานสังคมไทยแต่เดิมนั้นค่อนข้างเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่กันแบบพี่น้องและท่ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมการค้าเดินชีวิตโดยทั่วไปจึงเป็นไปแบบเรียบง่ายมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก็เกิดความสัมพันธ์ต่อ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์กรกฎาคม ธันวาคม 2533 วันชัยวันฉัตร 2543 คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชนกรุงเทพฯศูนย์สันติวิธีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าวิรัตน์เอี่ยมอำไพ 2520 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทยการศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์วิทยาลัยพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520 วิสุทธิโพธิ์แทน 2519 ความคิดเกี่ยวกับการให้ความรู้ทางการเมืองเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยรัฐศาสตร์สาร 3 สิงหาคม 2519 หน้า 32 66 สมจิต บัญญาศักดิ์ 2528 ชนชั้นนำอำนาจและโครงสร้างอำนาจชุมชนการศึกษาเปรียบเทียบสองหมู่บ้านในชนบทไทยภาคเหนือสารนิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อมราวังศาพิชญ์และปรัชญาควินทร์พันธุ์ 2545 ระบบอุปถัมภ์กรุงเทพฯสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dahl Robert A Critique of the Ruing Brite Model American Political Science Modern Political Analysis 2nd ed New Jersey Eglewood Huntington Samuel P and Domingues Jorge I Political Development Encyclopedia บทที่ 1 บทหน้า 11 ที่มาและความสำคัญของปัญหาพื้นฐานสังคมไทยแต่เดิมนั้นค่อนข้างเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขมีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่กันแบบพี่น้องและท่ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมการค้าเดินชีวิตโดยทั่วไปจึงเป็นไปแบบเรียบง่ายมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติสิ่งเหนือธรรมชาติและคนในสังคมด้วยกันเมื่อมีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก็เกิดความสัมพันธ์ต่อกันในหลายๆรูปแบบสิ่งนี้เองที่โยงใยคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขโดยความสัมพันธ์ทางสังคมขั้นพื้นฐานที่เห็นเป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปก็คือความสัมพันธ์ทางเครือญาติไม่ว่าจะเป็นการนับญาติ

๒สถาบันทางเศรษฐกิจสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดๆหากแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งบทบาทหน้าที่ฐานะหรือตำแหน่งของบุคคลในสังคมเหล่านี้เราเรียกว่าสถานภาพทางสังคมหนึ่งสภาพสังคมไทยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีกิจกรรมการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะอุปถัมภ์เกิดความเห็นต่างทางการเมืองรวมถึงการใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในสังคมที่โครงสร้างอำนาจ

อุปถัมภ์ด้วยเหตุที่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนและประกอบด้วยสถาบันอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญทำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปึกแผ่นอันได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันการเมืองการปกครองสถาบันทางเศรษฐกิจสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาซึ่งสถาบันเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดๆหากแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งบทบาทหน้าที่ฐานะหรือตำแหน่งของบุคคลในสังคมเหล่านี้เราเรียกว่าสถานภาพทางสังคมในขณะเดียวกันทุกคนย่อมทำตามบทบาทและสถานภาพของตนเองด้วยเหตุเหล่านี้เองที่ก่อให้เกิดชนชั้นทางสังคมที่มาจากความแตกต่างทางด้านฐานะอำนาจหน้าที่ระบบชนชั้นนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมของคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะส่งอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคนในเชิงอุปถัมภ์ที่ฝ่ายที่เป็นผู้ให้จะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรความมั่งคั่งและอำนาจและเป็นคนในชนชั้นที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้รับซึ่งเป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆผู้นำชุมชนอันหมายถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนรวมทั้งบุคคลที่มีบุคลิกภาพอุปถัมภ์และความสามารถในการหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งและเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนนอกเหนือจากกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนหัวหน้ากลุ่มและผู้นำอื่นๆที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในชุมชนเพื่อให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความหวังกังวลมีความต้องการและมีทัศนคติที่จะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนวันชัย 2543 ประชาชนไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง

และยังที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเพื่อให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความหวังกังวลมีความต้องการและมีทัศนคติที่จะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน 1 ๒ประชาชนสามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทั้งนโยบายความสัมพันธ์บุคคลกิจกรรมต่างๆ

เมืองของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งสาธารณชนมีความหวังกังวลมีความต้องการและมีทัศนคติที่จะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนวันชัย 2543 ประชาชนไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้หากไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับทางเลือกและผลที่ติดตามมาภายหลังดังนั้นผู้นำชุมชนจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการกิจที่จะเอื้ออำนวยส่งเสริมสนับสนุนและมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัยรูปแบบและโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในระบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจของชุมชนเพราะสังคมชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประชาชนย่อมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในลักษณะต่างๆอันเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นมาบทบาทของผู้นำชุมชนมาจากการเลือกและได้รับการยอมรับของประชาชนในชุมชนสามารถแยกพิจารณาบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชนเป็น 3 ประการคือประการที่ 1 บทบาทการเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งต้องดูแลทุกข์สุขและผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนต้องถือเป็นธุระให้ประการที่ 2 บทบาทของการเป็นตัวแทนของทางราชการที่เกิดขึ้นตามกฎหมายบัญญัติประการที่ 3 บทบาทของการเป็นผู้นำของธรรมชาติมีฐานะบทบาททางสังคมเด่นกว่าบุคคลอื่นในสังคมชนบทบทบาทของผู้นำชุมชนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการทำหน้าที่ผู้นำด้านความคิดชักชวนโน้มน้าวให้ประชาชนในชุมชนมีความสนใจการเมืองและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นไปใช้สิทธิ

ต้นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพศ๒๕๔๓๒๕๕๒ศึกษารณิเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา๔จังหวัดภาคใต้ปรัชญาศษุณีพนธ์สาขาสื่อสารการเมืองบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริก๒๕๕๒

ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครกับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยช่วงปีพศ 25492554 ศษุณีพนธ์สาขาสื่อสารการเมืองวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกกรุงเทพฯวิทยากรเชิงกุล 2556 7 ตุลาคม บทบาทนิสิตนักศึกษาไทยในรอบ 40 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสืบค้นเมื่อ พฤศจิกายน 25 2561 จาก <http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/534554> สมปองรักษาธรรม 2552 ความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทยช่วงปีพศ 25492552 ศศึกษารณิเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้ศษุณีพนธ์สาขาสื่อสารการเมืองวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกกรุงเทพฯสรรคชัยกาจาย 2549 เหตุผลการไม่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2548 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยานิพนธ์สาขาวิชาสังคมศึกษามัธยมศึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงาน

๕ท้องถิ่นซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และภาคประชาสังคมในการร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป๒วัตถุประสงค์ของการวิจัย๑๒๑เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการเมืองระบบอุปถัมภ์ในจังหวัดนครราชสีมา๑๒๒เพื่อศึกษาเครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา๑๒๓เพื่อนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองระบบอุปถัมภ์กับเครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการเมืองท้องถิ่น๑๒๔ปัญหาการวิจัย๑๒๕วัฒนธรรมการเมืองระบบอุปถัมภ์ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร๑๒๖เครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการเมือง

2550 เกิดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบของนักการเมืองและข้าราชการ หากเกิดกรณีมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาสังคมภาคการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อว่าในการทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดนครราชสีมาจะลดลงหรือหมดไปสำหรับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันในจังหวัดนครราชสีมาตลอดจนสังคมไทยจึงเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเนื่องจากขาดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้การพัฒนาในด้านต่างๆไม่มีประสิทธิภาพเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้หาแนวทางป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงหรือหมดไปจากสังคมไทยปรีชาอุยตระกูลและคณะ 2561 การมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพของประชาชนคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างอิสระบนพื้นฐานของความรู้ความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากนักการเมืองท้องถิ่นมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ดีก็จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และภาคประชาสังคมในการร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองของท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไปวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 เพื่อศึกษาการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 2 นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาวิธีดำเนินการวิจัย 1 แหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก In depth Interview ได้แก่เจาะจงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานองค์กรอิสระจำนวน 25 รูปหรือคน 2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงผู้วิจัยได้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

๖ประชาธิปไตย๕การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง๕การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง๕การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์๕การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์และ๕การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 6 ๗๑๕๒ขอบเขตด้านพื้นที่ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตด้านพื้นที่โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง Purposive Selection ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มี

ศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานตระหนักถึงหลักความเสมอภาคในทางกฎหมาย 2 ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลเชื่อถือในความสำคัญศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีที่ยอมถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย 3 ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองให้ค้ำชูวัฒนธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 4 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการ 272 Vol8 No12 December 2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2564 ปกครองสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้างแกนนำทางการเมืองเพื่อให้เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆ 5 ด้านการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเองพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าทำงานอย่างเสียสละเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วน 6 ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง 7 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็นตามข้อกฎหมายไม่ละเมิด 8 ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการมีจิตสาธารณะไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนำปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดกาที่เหมาะสมจะข่วยลดความขัดแย้งตามที่ศตวรรษสภากาพันธ์ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดเลยพบว่าการบูรณาการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการเมืองมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมือง

ตระหนักถึงการเป็นตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำหน้าที่ได้แก่การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลและการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์และการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการข่มขู่ทิ่มแทงคนอื่น

การทำดีกัน 2 วัจกรรมการพูดดีต่อกัน 3 มโนกรรมอันการคิดดีต่อกัน 4 สาธารณโภคีการจัดสรรผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 5 สีสสามัญญาตาไม่เบียดเบียนผู้อื่น 6 ทิฏฐิสามัญญาตารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น 1 การมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 2 เคารพกฎหมายและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3 รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 4 มีจิตสาธารณะไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 5 มีความสนใจและเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2 การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 3 การเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5 การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 6 การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 7 การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 8 การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ Journal of MCU Buddhapanya Review Vol 6 No 1 January April 2021 125 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครราชสีมาจากจำนวนประชากร 5 678 คนคำนวณจากสูตรของยามานะ Yamanee T 1973 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 375 คนผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก Indepth Interview ได้แก่เจ้าจงผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สังกัดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหาร

จึงเกิดคำว่าวัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่ให้ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะวิถีชีวิตของหมู่คณะลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและร่วมไข้อยู่ในพวกของตนและหากพิจารณาพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓มาตรา๔วัฒนธรรมหมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมและภูมิปัญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังสืบทอดเรียน

กับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ n1 .แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม n2 .แนวคิดเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี n3 .แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น n 19 n4 .การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น n แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม n ความหมายของวัฒนธรรมมีนักวิชาการได้ให้ความหมายและคำจำกัดความของ วัฒนธรรมไว้ดังนี้ n ราชบัณฑิตยสถาน(2542 \,หน้า 45)ได้นิยามความหมายวัฒนธรรมว่าคือสิ่งที่ n ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะวิถีชีวิตของหมู่คณะในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม n แห่งชาติพุทธศักราช 2485 (2485 \,หน้า 2)หมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริญ n งอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดี n ของประชาชนทางวิทยาการหมายถึงพฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วย n การเรียนรู้จากกันและกันและร่วมไข้อยู่ในหมู่พวกของตน n พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพ.ศ. 2553 (2553 \,หน้า 30)ให้ความหมาย n ของวัฒนธรรมว่าหมายถึงวิถีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณี n พิธีกรรมและภูมิปัญญาซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังสืบทอด n เรียนรู้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุ n อย่างสันติสุขและยั่งยืน n พระเทพเมธี(2532 \,หน้า 5 - 6)อธิบายความหมายของวัฒนธรรมว่า n1 .วัฒนธรรมเป็นผลรวมของการสั่งสมสิ่งสร้างสรรค์และภูมิปัญญาที่ถ่ายทอด n สืบต่อกันมาของสังคม n2 .วัฒนธรรมมีความหมายรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดของสังคม n ตั้งแต่ภายในจิตใจของคนมีค่านิยมคุณค่าทางจิตใจคุณธรรมลักษณะนิสัย n แนวความคิดและสติปัญญาออกมาจนทำที่และวิถีปฏิบัติของมนุษย์ต่อจิตใจและ n ร่างกายของตนลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตลอดจนความรู้ความ

เฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศเช่นการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่การดำเนินนโยบายต่างประเทศศกกิจการอำนาจหรือจางค์อดิวิดิวนสิทธิ์ และคณะสังคมนตรีวิทยัพิมพ์ครั้งที่๑๓กรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์๒๕๔๙หน้า๑๕๒ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ๒๕๔๔เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา๗๕ชันวาคม๒๕๔๔กรุงเทพมหานคร ราชบัณฑิตยสถาน๒๕๔๖หน้า๑๐๓

. 2555 กนกวลีชัชชัยยะเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานได้แถลงข่าวว่า ราชบัณฑิตยสถานได้ชำระพจนานุกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วและรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้สนับสนุนงบประมาณจัดพิมพ์ครั้งแรกจำนวน100,000เล่มเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนแจกจ่ายสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาหน่วยงานราชการคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาสื่อมวลชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องและจะคัดเลือกให้เอกชนเข้ามาใช้สิทธิ์ในการจัดพิมพ์และจำหน่ายฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ต่อไปนี้ แม้ว่าพจนานุกรมฉบับนี้จะได้รับการจัดพิมพ์ในปีพ.ศ. 2556 แต่ก็ใช้ชื่อว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๔เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา๗๕ชันวาคม๒๕๔๔เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยการใช้ ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันในวันที่ 27 พฤษภาคมพ.ศ. 2556 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกระเบียบการใช้ตัวสะกดตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 และให้ใช้ตัวสะกดตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554

๑๐ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเช่นตำแหน่งการเมืองได้แก่ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่อำนาจคณะรัฐมนตรีหรือควบคุมสภาผู้แทนราษฎรการบริหารแผ่นดิน 2 ๓ส่วนในทางรัฐศาสตร์ Roland Pennock และ David Smith ได้อธิบายว่าการเมืองหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอำนาจสถาบันและองค์กรในสังคมซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้นในการสถาปนาและทำนุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมอำนาจในการทำให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมาและมีอำนาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างของสังคม 3 ๔สอดคล้องกับความเห็นของ David Easton ที่มองว่าการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม 4 ๕

หนึ่งที่ได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนมากที่สุดได้แก่นิยามของทีกล่าวว่าการเมืองหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอำนาจสถาบันและองค์กรในสังคมซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้นในการสถาปนาและทำนุรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมมีอำนาจในการทำให้จุดประสงค์ร่วมกันของสมาชิกในสังคมได้บังเกิดผลขึ้นมาและมีอำนาจในการประนีประนอมความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคมกลุ่มที่ 2 การเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรของรัฐหรือสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมดังเช่นมุมมองของอีสตัน David Easton ซึ่งได้อธิบายไว้ว่าการเมืองเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการจัดสรรแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆให้กับสังคมอย่างชอบธรรม the authoritative allocation of values to society ความหมายของการเมืองดังที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากสำนักพหุนิยม pluralism อย่างไรก็ตามนักคิดสมัยใหม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเราจะใช้ความหมายการเมืองดังกล่าวนี้ได้ก็ต่อเมื่อในสังคมนั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเห็นพ้องต้องกันและยอมรับในกติกาที่กำหนดการใช้อำนาจเพื่อแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าเท่านั้นส่วนในสังคมที่ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกติกาที่กำหนดสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมการเมืองยังคงเป็นเรื่องของการแข่งขันกันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าที่ให้ประโยชน์แก่ฝ่ายตนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ the competition for the authority to determine the authoritative allocation of values to society โดยนัยนี้การเมืองจึงมี 2 ระดับคือระดับแรกการเมืองอยู่ภายใต้การแข่งขันขัดแย้งของฝ่ายต่างๆเพื่ออำนาจทางการเมืองที่ทุกฝ่ายยอมรับขณะที่การเมืองในความหมายแรกดังที่ศณะนักคิดกลุ่มพหุนิยมที่กล่าวไปแล้วจะยอมรับว่ารัฐเป็นการรวมกันของกลุ่มหลากหลายในสังคมและรัฐมิได้เป็นเครื่องมือทางการบริหารโดยมิได้เป็นตัวกระทำทางการเมืองที่จะขึ้นนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจแต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาลที่ทำหน้าที่เพียงเฝ้าอำนวยความสะดวกในการแข่งขันกันของกลุ่ม

๑๑การเมืองมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรกันโดยวัฒนธรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับระบบการเมืองอย่างแยกไม่ออกการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นการศึกษาระบบการเมือง 8 ๙ ทั้งนี้แนววิเคราะห์วัฒนธรรมการเมืองว่าเป็นแบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางการเมืองของปัจเจกชนในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมืองและความโน้มเอียงทางการเมืองของบุคคลแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะคือ 9 ๑๐๑ Cognitive Orientation คือความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ความเข้าใจและความเชื่อทั้งที่มีต่อวัตถุและระบบ

นั้นจะกลายเป็นวัฒนธรรม 8 จากแนวความคิดของนักวิชาการข้างต้นวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของกลุ่มคนซึ่งประกอบเป็นพฤติกรรมโดยมักจะมีและเป็นแบบเดียวกันหรือคล้ายกันซึ่งก่อนจะเป็นแบบอย่างขึ้นมาได้นั้นจะมีการปฏิบัติตามแบบอย่างความประพฤติความคิดและความเชื่อค่านิยมและทัศนคติคล้ายตามกันมาในกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมานานและเป็นแบบอย่างปรากฏให้เห็นชัดเจนและแน่นอนความหมายของวัฒนธรรมทางการเมืองคำว่าวัฒนธรรมทางการเมืองได้มีนักวิชาการจำนวนมากกล่าวถึงไว้ดังนี้ Yinger 1962 380381 ได้ให้ความหมายว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นทัศนคติและการอบรมที่แต่ละคนได้รับจากระบบการเมืองนั้นๆซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกนิยมและไม่นิยมต่อระบบการเมืองและการประเมินค่าต่อเหตุการณ์ทางการเมือง Almond 1965 36 ได้อธิบายว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นรูปแบบของทัศนคติของปัจเจกบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและต่อส่วนต่างๆของระบบการเมือง Pye and Verba 1965 7 กล่าวว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของทัศนคติสภาวะแห่งจิตใจและความรู้สึกต่างๆซึ่งจะก่อให้เกิดและมีส่วนกำหนดพฤติกรรมทางการเมือง Almond and Powell 1966 50 ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผนของทัศนคติหรือความโน้มเอียงทางการเมืองของปัจเจกของแต่ละคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของระบบการเมืองและความโน้มเอียงทางการเมือง Political Orientation แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1 Cognitive Orientation คือความโน้มเอียงเกี่ยวกับการรับรู้ซึ่งเป็นการรับรู้ความเข้าใจและความเชื่อที่มีต่อวัตถุและระบบการเมือง 2 Affective Orientation คือความโน้มเอียงเกี่ยวกับความรู้สึกซึ่งเป็นการรับรู้ที่มีต่อวัตถุและระบบการเมือง 9 3 Evaluative

๑๒วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมินคุณค่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพเชิงอำนาจระหว่างประชาชนในฐานะชนชั้นผู้ถูกปกครองกับผู้นำทางการเมืองในฐานะชนชั้นผู้ปกครองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับหรือการต่อต้านการมีอำนาจและการใช้อำนาจของผู้ปกครองต่อวัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมินคุณค่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในหลักอิสรภาพและสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองหรือยึดมั่นในหลักความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมหรือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมิน

ต่อนักการเมืองหรือสถาบันรัฐสภาเป็นต้นประการที่สองเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมินค่าของบุคคลกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพเชิงอำนาจระหว่างประชาชนในฐานะชนชั้นผู้ถูกปกครองกับผู้นำทางการเมืองในฐานะชนชั้นผู้ปกครองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับหรือการต่อต้านการมีอำนาจและการใช้อำนาจของผู้ปกครองประการที่สามเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมินค่าของบุคคลกลุ่มบุคคลที่ยึดมั่นในหลักอิสรภาพและสิทธิเสรีภาพทางการเมืองหรือยึดมั่นในหลักความสัมพันธ์แบบอำนาจนิยมหรือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ประการที่สี่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการประเมินค่าของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีความสอดคล้องต้องกันอันนำไปสู่การสร้างสรรค์ความเป็นเอกภาพทางการเมืองและการให้ความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองโดยรวมวิวัฒน์ เอี่ยม ไพรวัน 2546 152 ได้จำแนกมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองต่างๆเช่นความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นต้นมิติแรกเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อโครงสร้างทางการเมืองหรือสถาบันทางการเมืองต่างๆเช่นความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นต้นมิติที่สองเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นกลุ่มบุคคลอื่นๆในระบบการเมืองเช่นความคิดหรือความรู้สึกของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มอนุรักษ์ที่ต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนเป็นต้นมิติของวัฒนธรรมทางการเมืองในส่วนนี้จะเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกภาพหรือความร่วมมือของบุคคลต่างๆในระบบการเมืองอันจะนำไปสู่ความมีเสถียรภาพทางการเมือง 18 มิติที่สามเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลนั้นๆในแง่ของการประเมินความสามารถ Capacity ทางการเมืองหรือศักยภาพทางการเมืองของตนเองเช่นการที่บุคคลกลุ่มบุคคลมีความคิดหรือความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

คุณค่าของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสอดคล้องต่อกันอันนำไปสู่การสร้างสรรคความเป็นเอกภาพทางการเมืองและให้ความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองโดยรวมลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมต่างๆสามารถจำแนกออกเป็นลักษณะคือ 11 ๑๒๑วัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลยไม่มีการรับรู้ไม่มีความเห็นและไม่ใส่ใจในระบบการเมืองไม่คิดว่าตนเองมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมดั้งเดิมซึ่งเป็นสังคมที่ยังไม่

กับโครงสร้างผู้นำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย \ n สาธารณะอะไรบ้าง \ n 10 \ n3 .บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับตามนโยบายสาธารณะโครงสร้างตัวบุคคล \ n และการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มาจากรัฐบาลอย่างไรบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดและ \ n ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีกล่าวมาข้างต้นอย่างไร \ n4 .บุคคลมองตนเองในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของการเมืองอย่างไรบุคคลมี \ n ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่และวิธีการต่างๆที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทาง \ n การเมืองอย่างไรบุคคลมีความรู้สึกเกี่ยวกับความสามารถของตนในระบบการเมืองอย่างไรเขาใช้ \ n อะไรเป็นบรรทัดฐานในการมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่พลเมืองตลอดจนการแสดงความคิดเห็น \ n และการตัดสินใจทางการเมืองถ้าบุคคลมีความรู้ความเข้าใจความรู้สึกและการประเมินค่าต่อ \ n ระบบการเมืองดังรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วอย่างไรนั่นก็คือแบบแผนทัศนคติทางการเมืองของ \ n บุคคลนั้นนั่นเอง \ n นอกจากนี้ Almond และ Verba (1965 : 17 - 20)ยังได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ \ n วัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนในสังคมต่างๆและพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกัน 3 ลักษณะคือ \ n1 .วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคัมแคบ(The parochial political culture)เป็นวัฒนธรรม \ n ทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลยไม่มีการรับรู้ไม่มีความเห็นและไม่ใส่ใจต่อระบบการเมืองไม่คิดว่าตนเองมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง \ n ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบคัมแคบจะพบได้ในกลุ่มคนที่ยากจนและใช้การศึกษาเป็นกลุ่ม \ n คนที่ขาดโอกาสในการรับรู้และเข้าจับบทบาทของตนต่อระบบการเมือง \ n2 .วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร์ฟ้า(The subject political culture)เป็นวัฒนธรรมทาง \ n การเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไปแต่ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง

มีบทบาททางการเมืองในลักษณะของความชำนาญเฉพาะด้านความโน้มเอียงทางการเมืองของสมาชิกในสังคมไม่อาจแยกออกจากความโน้มเอียงทางศาสนาและสังคมได้ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบดั้งเดิมจะพบได้ในกลุ่มคนที่ยากจนและใช้การศึกษาเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการรับรู้และเข้าจับบทบาทของตนต่อระบบการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร์ฟ้าเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไปไปแต่ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วม

ของการไม่พัฒนาไว้หลายประเด็นเช่น 1 ประชาชนยังติดอยู่กับวัฒนธรรมทางการเมืองดั้งเดิมคือแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 2 ประชาชนยังขาดความสนใจในด้านการเมืองการปกครอง 3 ประชาชนยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง 4 ประชาชนยังขาดการศึกษาที่จะเรียนรู้และเข้าใจระบบการเมืองการปกครองจากเหตุและปัจจัยดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองก็มีความสำคัญมีไม่น้อยในการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบ 47 วารสารรัฐศาสตร์รอบรู้และสหวิทยาการปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2561 ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ทัดเทียมกับอารยประเทศจะนั้นต้องเร่งปลูกฝังวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่คนในชาติให้จงได้ทีนพินันตะคะตะ 2556 หน้า 88 อัลมอนต์และเวอร์บา Almond Verba ได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของกลุ่มคนต่างๆมีลักษณะแตกต่างกัน 3 ลักษณะคือ 1 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคัมแคบ The Parochial เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเลยไม่มีการรับรู้ไม่มีความเห็นและไม่ใส่ใจต่อระบบการเมืองไม่คิดว่าตนเองมีความจำเป็นต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง 2 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร์ฟ้า The Subject Political Culture เป็นวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการเมืองโดยทั่วไปไปแต่ไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองคนเหล่านี้จะยอมรับอำนาจของรัฐเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐโดยดุษฎีลักษณะนี้พบได้ในประเทศที่กำลังพัฒนาโดยชนชั้นกลางที่มีโอกาสได้รับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าชนในประเทศกำลังพัฒนา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

แบบมีส่วนร่วมเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดีเห็นคุณค่าและความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความคุ้มค่าและตรวจสอบให้ผู้ปกครองทำการปกครองเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนบุคคลในสังคมนี้จะมีควมรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองได้ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะพบเห็นได้ในชนชั้น๑๒Almond Gabriel A and Sidney Verba The Civic Culture Political Attitudes and Democracy in

วัฒนธรรมการเมืองแบบมีส่วนร่วม The Participant Political Culture เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเมืองเป็นอย่างดีเห็นคุณค่าและความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าและตรวจสอบให้ผู้ปกครองใช้อำนาจปกครองเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 4 วัฒนธรรมการเมืองแบบพลเมือง The Civic Political Culture เป็นวัฒนธรรมการเมืองแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบค้ำค้ำวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมโดยวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองนี้ Almond and Verba เสนอว่าเป็นลักษณะวัฒนธรรมการเมืองที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดแต่จะต้องมีอัตราส่วนในการผสมผสานเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองแบบค้ำค้ำ 10 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า 30 และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม 60 วิจัยคูโยธิน 2530 ได้แบ่งประเภทของวัฒนธรรมทางการเมืองไว้แตกต่างจากนักวิชาการท่านอื่นโดยกล่าวว่า วัฒนธรรมทางการเมืองแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1 วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับความคิด Idea ได้แก่ความเชื่อของสมาชิกวารสารปีญญูปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2564 167 ในสังคมต่อระบบการเมืองเช่นความนิยมชมชื่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยการยกย่องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมกัน 2 วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับปทัสถาน Norms เป็นแบบแผนวิธีการปฏิบัติในทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งการหาเสียงไฮด์ปาร์กการอภิปรายแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสาธารณะการประชุมประท้วงการก่อความวุ่นวายทางการเมือง 3 วัฒนธรรมทางการเมืองเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เป็นสิ่งที่ระบบสังคมได้คิดค้นขึ้นเช่นสถาบันการเมืองต่างๆพรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ 2 แนวคิดการขัดเกลาทางการเมือง

คนที่มีต่อสิ่งต่างๆของการเมืองทั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มคนที่สร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินเพื่อแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งค่านิยมอาจจำแนกได้สองประเภทคือค่านิยมส่วนบุคคล Personal Value และค่านิยมของสังคม Social Value ๑๗วิวัฒน์เยี่ยมไพรวรินทร์ เอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการพัฒนาการเมืองไทยหน่วยที่๔วัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาการเมืองไทยพิมพ์ครั้งที่๗หน้า๑๓๔

เช่นการขอมไม่ขอมนักการเมืองพรรคการเมืองฯการรับรู้ดังกล่าวนี้มีที่มาจากประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มเองหรืออาจมาจากผู้อื่นหรือสถาบันทางสังคมต่างๆก็ได้ 12 ทศนคติ Attitude หมายถึงท่าทีหรือแนวโน้มของความรู้สึกของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆของการเมืองทั้งนี้ท่าทีหรือแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีมาจากความรู้สึกอารมณ์และความรู้ 13 ความเชื่อ Belief หมายถึงความคิดหรือความเข้าใจของบุคคลกลุ่มบุคคลต่อสิ่งต่างๆของการเมืองซึ่งนำไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง 14 ค่านิยม Values หมายถึงความรู้สึกนึกคิดในเชิงประเมินค่าของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆของการเมืองทั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มบุคคลที่จะสร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินเพื่อแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งค่านิยมอาจจำแนกได้สองประเภทคือค่านิยมส่วนบุคคล Personal Values 15 การเรียนรู้ Learning หมายถึงกระบวนการในการได้รับซึ่งประสบการณ์ทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่ส่งผลให้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 16 การจูงใจ Motivation หมายถึงกระบวนการกระตุ้นหรือเร้าผลักดันให้บุคคลกลุ่มบุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองทั้งนี้แรงจูงใจอาจแบ่งได้เป็นสองชนิดคือแรงจูงใจภายในซึ่งหมายถึงความพึงพอใจของบุคคลกลุ่มบุคคลในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองและแรงจูงใจภายนอกซึ่งหมายถึงการได้รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากบุคคลกลุ่ม

ได้รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากบุคคลหรือกลุ่มคน๑๘ความต้องการ Wants หมายถึงแรงผลักดันที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มคนแสดงออกซึ่งบทบาทหรือพฤติกรรมทางการเมือง๑๙บุคลิกภาพ Personality หมายถึงผลรวมของความคิดความเชื่อค่านิยมนิสัยและทัศนคติที่บุคคลหรือกลุ่มคนสั่งสมมาจากการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้บุคลิกภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนจึงอาจสรุปได้ว่า วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มคนเป็นผลมาจาก

จากประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มเองหรืออาจมาจากผู้อื่นหรือสถาบันทางสังคมต่างๆก็ได้ 12 ทศนคติ Attitude หมายถึงท่าทีหรือแนวโน้มของความรู้สึกของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆของการเมืองทั้งนี้ท่าทีหรือแนวโน้มในการตอบสนองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีมาจากความรู้สึกอารมณ์และความรู้ 13 ความเชื่อ Belief หมายถึงความคิดหรือความเข้าใจของบุคคลกลุ่มบุคคลต่อสิ่งต่างๆของการเมืองซึ่งนำไปสู่การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมือง 14 ค่านิยม Values หมายถึงความรู้สึกนึกคิดในเชิงประเมินค่าของบุคคลกลุ่มบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆของการเมืองทั้งนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มบุคคลที่จะสร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินเพื่อแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งค่านิยมอาจจำแนกได้สองประเภทคือค่านิยมส่วนบุคคล Personal Values 15 การเรียนรู้ Learning หมายถึงกระบวนการในการได้รับซึ่งประสบการณ์ทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลที่ส่งผลให้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลกลุ่มบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 16 การจูงใจ Motivation หมายถึงกระบวนการกระตุ้นหรือเร้าผลักดันให้บุคคลกลุ่มบุคคลแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองทั้งนี้แรงจูงใจอาจแบ่งได้เป็นสองชนิดคือแรงจูงใจภายในซึ่งหมายถึงความพึงพอใจของบุคคลกลุ่มบุคคลในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองและแรงจูงใจภายนอกซึ่งหมายถึงการได้รับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากบุคคลกลุ่มบุคคลอื่นๆ 17 ความต้องการ Wants หมายถึงแรงผลักดันที่ทำให้บุคคลกลุ่มบุคคลแสดงออกซึ่งบทบาทหรือพฤติกรรมทางการเมือง 18 บุคลิกภาพ Personality หมายถึงผลรวมของความคิดความเชื่อค่านิยมนิสัยและทัศนคติที่บุคคลกลุ่มบุคคลสั่งสมมาจากการเรียนรู้

การแบ่งแยกแจกแจงบทบาทความเป็นอิสระของระบบย่อยและการที่ระบบ การเมืองการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองกล่าวถึงประเด็นที่ สำคัญได้แก่ความหมายการพัฒนาทางการเมืองและลักษณะการพัฒนา การทางการเมืองดังนี้๒๒๑ความหมายการพัฒนาทางการเมืองพลวัตทางการเมือง กับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยการศึกษาและ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองนับว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะการ พัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ เปลี่ยนแปลงมีนักวิชาการได้ให้ความหมายการพัฒนาทางการเมืองไว้

ได้ทุกส่วนล้วนมีความเชื่อมโยงและเน้นการบูรณาการจากศาสตร์หลายสาขา จากนักวิชาการและนักวิจัยหลายสาขาจากองค์กรหลายองค์กรเพื่อร่วมกันทา งานในการแสวงหาทางออกและเป้าหมายที่พึงประสงค์ของสังคมเพื่อให้เกิด การพัฒนาและการสร้างสรรค์ที่เน้นองค์รวมเป็นสำคัญมุมมองในการพัฒนา การเมืองปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองได้แก่ บริบทของการพัฒนาการเมืองและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง 1 บริบทของการพัฒนาการเมืองสมบัติธำรงธัญวงศ์ 2550 329 331 การพัฒนา ทางการเมือง Political Development เป็นเป้าหมายและกระบวนการทางการเมือง ที่สังคมต่างๆพึงประสงค์กล่าวคือสังคมส่วนใหญ่ส่วนต้องการได้ชื่อว่าเป็น สังคมที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองสูงหรือเป็นสังคมที่ประสบความสำเร็จใน การพัฒนาทางการเมืองในขณะเดียวกันการพัฒนาทางการเมืองก็คือกระบวนการ ทางการเมือง political process อันได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมือง และกิจกรรมทางการเมืองที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่ บรรลุการพัฒนาทางการเมืองแม้โดยนัยแห่งความหมายจะหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็ตามแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อบรรลุ เป้าหมายที่พึงประสงค์เท่านั้นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในทางลบ หรือในทางที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมก็ไม่เรียกว่าการพัฒนาทางการเมืองดังนั้น เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาทางการเมืองจึงต้องเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการทางการเมืองที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง พึ่งประสงค์จะมีผลทำให้สมาชิกของประชาคมการเมืองมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ยิ่งกว่าสภาพที่ดำรงในปัจจุบัน 40 Suratthani Rajabhat Journal Vol3 1 January June 2016 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2559 วารสารราชภัฏ สุราษฎร์ธานี hfgfhgfhgf อทที่ธานีจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การ พัฒนาทางการเมืองมีความ

การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยโดยความหมายนี้มีผู้นิยมใช้กันมากแต่ถูกโจมตีเสมอ ว่าเป็นความหมายที่ลำเอียงเพราะเห็นว่าการเมืองในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบ๘พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของเสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระเบียบหลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ ฉะนั้นการพัฒนาการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของระบบ การเมืองในการรักษาดุลยภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมี ระเบียบ

ซึ่งมีลักษณะที่ ก รัฐบาลมีอำนาจครอบคลุมทั้งประเทศประชาชนมีความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอิทธิพล ก ของลัทธิชาตินิยมและมีความเป็น พลเมืองของรัฐอย่างแท้จริงสถาบันของรัฐจะต้องสามารถดำเนิน ก นโยบายที่ สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติกล่าวอีก นัยหนึ่ง ก คือพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างชาติ ก 14 ก 4 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมายใน ก ความหมายของการพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้า ทันสมัยทันกับสภาพ ก ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ก 5 .พัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ก เป็นการ ขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จำกัดอยู่ชนชั้นนำตามแบบของสังคมจารีต ประเพณีมาสู่ ก มวลชนโดยเห็นว่าในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนเป็น ก สิ่งที่สำคัญยิ่งไม่ได้ ก 6 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยโดยความหมายนี้ ก มีผู้นิยมใช้กันมากแต่ถูกโจมตีเสมอว่าเป็นความหมายที่ลำเอียงเพราะเห็นว่าการเมือง ใน ก รูปอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนา ก 7 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ก ระเบียบหลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและไม่สามารถ ก รักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ฉะนั้น พัฒนาการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของ ก ระบบการเมืองใน การรักษาเสถียรภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบไม่ วุ่นวาย ก ความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของพัฒนาการเมืองควรจะเป็น เรื่องของความเสื่อมทางการเมือง ก เมืองมากกว่า ก 8 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการระดมกำลังและอำนาจความหมายนี้เป็น ก การเน้นถึงประสิทธิภาพ ของระบบ

ไม่มีเหตุผลยึดถือในเรื่องโซกลางหรือความเชื่อที่มีติดต่อกันมาโดยไม่คำนึงถึง
 เหตุผลส่วนการทำวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นแบบทางโลกนั้นหมายถึงการ
 ทำให้วัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบมีเหตุผลมีใช้เป็นเรื่องโซกลางหรือความ
 เชื่อมโยงมลายเป็นแบบที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงคือการเชื่อในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
 หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องพิสูจน์จากข้อมูลที่เป็นจริง๓ความเป็น
 อิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy หมายถึงความเป็นอิสระของ
 หน่วยงานต่างๆในระบบเช่นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระบบพรรคการเมือง
 ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองมีการ

ใหญ่ n เป็นไปตามแนวทางที่ผู้นำต้องการได้มากน้อยเพียงใด\ n3 .การแบ่ง
 โครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ\ n ในระบบ
 การเมืองที่พัฒนาแล้วจำเป็นต้องมีการจำแนกหน่วยงานออกไปตามความสามารถ
 เฉพาะอย่าง\ n มีความรับผิดชอบที่เฉพาะเจาะจงถือว่าเป็นการแบ่งแยกการทำงาน
 ตามความสามารถแต่การ\ n แบ่งแยกเช่นนี้ไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยกและ
 เป็นอิสระเอกเทศแต่จะต้องมีการร่วมมือกัน\ n ประสานงานกันและต้อง
 สอดคล้องกับการรวมตัวกันในชาติ\ n แอลมอนต์และเพาเวล(Almond and
 Powell \, 1966)ได้วางลักษณะของพัฒนาการทาง\ n การเมืองไว้ดังนี้\ n1
 .การแบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทางการเมืองลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับ
 ที่\ n พายไต้กล่าวไว้\ n2 .วัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นแบบของทางโลก
 เนื่องจากวัฒนธรรมทางการเมืองใน\ n สังคมจารีตประเพณีมักเป็นแบบไม่มี
 เหตุผลยึดถือในเรื่องโซกลางหรือความเชื่อที่มีติดต่อกันมา\ n โดยไม่คำนึงถึง
 เหตุผลส่วนการทำวัฒนธรรมทางการเมืองให้เป็นแบบทางโลกนั้นหมายถึงการ
 ทำ\ n ให้วัฒนธรรมทางการเมืองมีลักษณะเป็นแบบมีเหตุผลมีใช้เป็นเรื่อง
 โซกลางหรือความเชื่อมลาย\ n เป็นแบบที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงคือการเชื่อใน
 เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือการจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใด\ n จะต้องพิจารณาจาก
 ข้อมูลที่เป็นจริงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบนี้เป็นสิ่งคมอุตสาหกรรม\ n3 .ความ
 เป็นอิสระของระบบย่อยหมายถึงความ เป็นอิสระของหน่วยต่างๆในระบบ\ n เช่น
 หน่วยการปกครองท้องถิ่นระบบพรรคการเมือง ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์มี
 ลักษณะเป็นตัว\ n ของตัวเองมีการจัดองค์การที่ดีและสามารถดำเนินงานได้
 โดยมีอิสระพอสมควร\ n ฮันติงตัน(Samuel P.Huntington\, 1968)ได้เสนอ
 ความหมายของพัฒนาการทาง\ n การเมืองอีกความหมายหนึ่งที่ที่น่าสนใจเขาได้
 เสนอว่าพัฒนาการทางการเมืองเป็นเรื่องที่แตกต่างไป\ n จากการเปลี่ยนแปลง
 ทางการเมืองให้เป็นสมัยใหม่\ n การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เป็นสมัยใหม่\ n1
 เป็นเรื่องของการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความ

ว่าการพัฒนาทางการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียง
 โดยขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้นเป็นสำคัญสังคมที่
 ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิยมกระบวนการพัฒนาทางการเมือง
 เมืองจะดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
 และไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเมืองส่วนสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรม
 ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการพัฒนาทางการเมืองจะดำเนินไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพเพราะประชาชนตระหนักในคุณค่าของการเมืองที่มีต่อวิถีชีวิตของ
 ประชาชนทำให้ประชาชนเป็นความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
 พัฒนาทางการเมือง

การเมืองที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นเกณฑ์ซึ่งการพัฒนาทางการเมืองจะ
 ต้องมีเป้าหมายสำคัญดังกล่าวนี้ด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเมืองหรือ
 สิทธิการเมืองจะเห็นได้ว่าสิทธิการเมืองบางสิทธิไม่ส่งเสริมการพัฒนาทางการเมือง
 เมืองอาทิระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ระบอบทรราชย์และระบอบเผด็จการ
 เป็นต้นในสังคมที่ปกครองด้วยสิทธิดังกล่าวผู้ปกครองจะไม่เปิดโอกาสให้
 ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองการใช้อำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับความ
 พอใจส่วนตัวของผู้ปกครองเป็นสำคัญประชาชนเป็นเพียงผู้ไปปกครองที่จะต้อง
 ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ปกครองเท่านั้นและประชาชนมีชีวิตเพียงเพื่อสนองพระ
 เดชพระคุณของผู้ปกครองหาสิทธิอย่างใดไม่ตรงกันข้ามกับสิทธิการเมืองบาง
 สิทธิที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางชาวอาทิระบอบ
 ประชาธิปไตยเป็นต้นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยประชาชนคือเจ้าของอำนาจ
 สิทธิโดยผู้ปกครองเป็นเพียงตัวแทนที่มีหน้าที่ในการบริหารเพื่อประโยชน์สุขของ
 ประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยกระบวนการพัฒนาทางการเมืองคือดัชนีชี้
 วัดระดับความเป็นประชาธิปไตยของสังคมกล่าวคือสังคมที่มีระดับการพัฒนา
 ทางเมืองสูงจะมีระดับความเป็นประชาธิปไตยสูงด้วยเช่นกันสำหรับในส่วนที่
 เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมืองนั้นจะเห็นได้
 อย่างชัดเจนว่าการพัฒนาทางการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิผลเพียงโดยขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมนั้น
 เป็นสำคัญกล่าวคือในสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอำนาจนิ
 ยมกระบวนการพัฒนาทางการเมืองจะดำเนินไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เพราะ
 ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเมือง
 ตรงกันข้ามกับสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 กับมุมมองในการพัฒนาการเมือง 41 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยการพัฒนาทางการเมืองจะดำเนินไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพ

๒๒ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม๓สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๔สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการบริหารและกำหนดนโยบายสาธารณะ๕การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization ซึ่งเป่าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะ

สามารถเปลี่ยนอาชีพได้อย่างอิสระเสรีความเสมอภาคทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการให้บริการจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันรูปแบบการจัดแสดงการเคลื่อนไหวแสดงหลักความเสมอภาคทางโอกาสผ่านภาพเปรียบเทียบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกัน 2 ความสามารถของระบบการเมือง capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมถ้าระบบการเมืองมีสมรรถนะสูงนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนั้นสมรรถนะของระบบการเมืองยังครอบคลุมไปถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ Implementation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency and Effectiveness ประเด็นนี้ที่ทะเล 2527 42 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป่าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพงพิศุณดาภัย 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนดังนั้น

ต้องเสริมสร้างให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน๑หน่วยงานและองค์กรต่างๆของรัฐจะต้องได้รับการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบ๒การแบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองการปกครองตามความชำนาญเฉพาะไม่ได้หมายความว่าเป็นการแบ่งแยกองค์กรของรัฐให้เป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกันแต่หมายถึงความเป็นอิสระที่มีการทำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน๔การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture ๑สังคมแบบดั้งเดิม

ความเสมอภาคทางโอกาสผ่านภาพเปรียบเทียบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกัน 2 ความสามารถของระบบการเมือง capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมถ้าระบบการเมืองมีสมรรถนะสูงนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนั้นสมรรถนะของระบบการเมืองยังครอบคลุมไปถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ Implementation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency and Effectiveness ประเด็นนี้ที่ทะเล 2527 42 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป่าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพงพิศุณดาภัย 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลจะพบใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

ที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะถูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีแบบไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลุกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมีตั้งนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตสังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดแบบมีเหตุผลซึ่งเรียกว่าเป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองเพื่อการดำรงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพมั่นคง ๕ ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy ความเป็นอิสระของระบบ

ทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติการกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตั้งนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพงเพียงศกุนดาภย์ 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลุกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลุกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนตั้งนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลจะพบใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2559 13 สังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนค่อนข้างมีการศึกษาและประชาชนเป็นชนชั้นกลางมากประจวบอัมพะเศก 2546 91 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อยระบบการเมืองใดก็ตามที่มีระบบย่อยที่มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระแสดงว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจ Centralization ลักษณะการรวมศูนย์อำนาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการล่าช้าเพราะผู้บริหารอยู่ห่างไกลจากสภาพปัญหาอันแท้จริงของประชาชนและความผูกพัน Commitment ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนหากระบบการเมืองเป็นการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระ

ย่อยได้แก่การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เป็นต้นระบบการเมืองที่มีการรวมศูนย์อำนาจ Centralization เป็นระบบการเมืองที่ระบบย่อยมีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลยจึงขาดความผูกพันในการสนองตอบความต้องการของประชาชนระบบการเมืองที่มีการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระจะรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเองความเป็นอิสระในการ

Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2559 13 สังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนค่อนข้างมีการศึกษาและประชาชนเป็นชนชั้นกลางมากประจวบอัมพะเศก 2546 91 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อยระบบการเมืองใดก็ตามที่มีระบบย่อยที่มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระแสดงว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจ Centralization ลักษณะการรวมศูนย์อำนาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการล่าช้าเพราะผู้บริหารอยู่ห่างไกลจากสภาพปัญหาอันแท้จริงของประชาชนและความผูกพัน Commitment ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนหากระบบการเมืองเป็นการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระสูงเช่นหน่วยงานระดับล่างมีอิสระในการปกครองตนเองตลอดจนมีอิสระในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนตั้งนั้นความเป็นอิสระของหน่วยย่อยต่างๆได้แก่การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ประจวบอัมพะเศก 2546 93 แนวทางในการพัฒนาทางการเมืองของไทยให้เป็นประชาธิปไตยการพัฒนาทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในเรื่องระบอบประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองซึ่งจะต้องบูรณาการให้สอดคล้องประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีแนวทางที่สำคัญตั้งนี้เชาวนะไตรมาศ 2541 59 1 การปฏิรูปทางการเมืองอันได้แก่การแก้ไข

ระบบอุปถัมภ์กับเครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการเมืองเชื่อมโยงการพัฒนาการเมืองภาคประชาชนมีนักวิชาการกล่าวไว้ดังนี้การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นนอกจากการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมืองในภาคประชาชน People Empowerment จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถทางการเมืองของประชาชน Citizen Competence ให้เป็นรากฐานรองรับพร้อมๆ กับการมีบทบาทของรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยและจำเป็นต้องอาศัยเวลาดังต่อไปนี้คือ 29 ๓๐๑การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถทางการเมืองสูงขึ้น Political Competence โดย

พฤษภาคม 2563 การเมืองภาคพลเมืองในประเทศไทยปัจจุบันได้รับการยอมรับและมีฐานะขบธรรมเนียมทางการเมืองสามารถถ่วงดุลต่อรองกับการเมืองในระบบรัฐสภาได้มากขึ้นเพราะลักษณะของการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคพลเมืองมิใช่แค่เพียงที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ยังรวมถึงการมีจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงอำนาจรัฐในหลายครั้งพบว่าการริเริ่มหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองจะถูกกำหนดโดยประชาชนปฎิญาเทวานฤมิตรกุล 2555 สรุปรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองในปัจจุบันของสังคมไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่รองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้มากหลายประการด้วยกัน เช่นสิทธิการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายสิทธิการออกเสียงประชามติสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นต้นการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นนอกจากการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมืองในภาคพลเมือง People Empowerment แล้วจึงจำเป็นต้องสร้างเสริมความเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถทางการเมืองของประชาชน Citizen Competence ให้เป็นรากฐานรองรับพร้อมๆ กับการมีบทบาทของรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยดังได้กล่าวไว้แล้วซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเวลาขั้นตอนและปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้เขาวานะไตรมาศ 2548 1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถทางการเมืองสูงขึ้น Political Competence โดยจัดให้มีการฝึกฝนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ทักษะความรู้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะของการต่อสู้ทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ช่วยในการประนีประนอมและประสานประโยชน์ 2

จัดให้มีการฝึกฝนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ทักษะความรู้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะของการต่อสู้ทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ช่วยในการประนีประนอมและประสานประโยชน์ ๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองของประชาชน Civic Culture โดยจัดให้มีการสร้างขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแนวความคิดและจริยธรรมที่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงร่วมกันได้หรือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันได้ ๓ การส่งเสริมสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น Political Institutionalization โดย

พลเมืองในปัจจุบันของสังคมไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติที่รองรับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้มากหลายประการด้วยกัน เช่นสิทธิการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายสิทธิการออกเสียงประชามติสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นต้นการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นนอกจากการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมืองในภาคพลเมือง People Empowerment แล้วจึงจำเป็นต้องสร้างเสริมความเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถทางการเมืองของประชาชน Citizen Competence ให้เป็นรากฐานรองรับพร้อมๆ กับการมีบทบาทของรัฐธรรมนูญที่เอื้ออำนวยดังได้กล่าวไว้แล้วซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเวลาขั้นตอนและปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้เขาวานะไตรมาศ 2548 1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถทางการเมืองสูงขึ้น Political Competence โดยจัดให้มีการฝึกฝนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ทักษะความรู้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะของการต่อสู้ทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ช่วยในการประนีประนอมและประสานประโยชน์ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองของประชาชน Civic Culture โดยจัดให้มีการสร้างขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแนวความคิดและจริยธรรมที่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงร่วมกันได้หรือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันได้ 3 การส่งเสริมสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น Political Institutionalization โดยส่งเสริม

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบมีการกระจายอย่างทั่วถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความคงทนสามารถเผชิญกับปัญหาแรงกดดันได้อย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดจนมีการพัฒนาและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้นำและบุคลากรที่มีความสามารถได้โดยราบรื่นและถ่ายโอนภารกิจอย่างต่อเนื่องการส่งเสริมขบวนการทางการเมืองของประชาชน Political Movement ให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับส่วนอื่นของสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาให้ก้าวหน้า

สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายสิทธิการออกเสียงประชามติสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้ออกถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสิทธิการเข้าชื่อรองขอให้ออกถอนผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นสิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเป็นต้นการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนั้นนอกจากการเสริมสร้างพลังอำนาจทางการเมืองในภาคพลเมือง People Empowerment แล้วยังจำเป็นต้องสร้างเสริมความเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าการสร้างความสามารถทางการเมืองของประชาชน Citizen Competence ให้เป็นรากฐานรองรับพร้อมๆกันไปกับภารกิจของรัฐธรรมนูญที่เื้อ้อำนวยด้วยได้กล่าวไว้แล้วซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเวลาขั้นตอนและปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้เขาวนระไตรมาศ 2548 1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถทางการเมืองสูงขึ้น Political Competence โดยจัดให้มีการฝึกฝนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ทักษะความรู้กันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยเฉพาะทักษะของการต่อสู้ทางการเมืองในวิถีทางสันติที่ช่วยในการประนีประนอมและประสานประโยชน์ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมืองของประชาชน Civic Culture โดยจัดให้มีการสร้างชนบธรรมเนียมจารีตประเพณีแนวความคิดและจริยธรรมที่สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานอ้างอิงร่วมกันได้หรือเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดแบบแผนพฤติกรรมทางการเมืองร่วมกันได้ 3 การส่งเสริมสถาบันทางการเมืองของประชาชนให้เข้มแข็งขึ้น Political Institutionalization โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบมีวารสารมาหาจุฬานครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat 55 การกระจายอย่างทั่วถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความคงทนสามารถเผชิญกับปัญหาแรงกดดันได้อย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดจนมีการพัฒนาและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้นำและบุคลากรที่มีความสามารถ

๒๔๕ การส่งเสริมเครือข่ายทางการเมืองของประชาชน Political Network ให้มีการเชื่อมโยงและการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันภายนอกทั้งในทางราบและทางตั้งมีการแบ่งงานกันทำและมีการยึดโยงกับประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิด๖ การส่งเสริมการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนให้แพร่หลาย Political Communication โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศมีระบบทางด่วนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพฉบับไว้ทั่วถึงและกระจายอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการปรับความทันสมัยของข้อมูลตลอดจนระบบการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่

ให้เข้มแข็งขึ้น Political Institutionalization โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรประชาชนที่เข้มแข็งสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติภาระหน้าที่อย่างเป็นระบบมีวารสารมาหาจุฬานครทรรศน์ Journal of MCU Nakhondhat 55 การกระจายอย่างทั่วถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความคงทนสามารถเผชิญกับปัญหาแรงกดดันได้อย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดจนมีการพัฒนาและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้นำและบุคลากรที่มีความสามารถได้โดยราบรื่นและถ่ายโอนภารกิจอย่างต่อเนื่องอนุชาติพงสวัสดิ์และภฤตยยาชาวนิจกุล 2552 4 การส่งเสริมขบวนการทางการเมืองของประชาชน Political Movement ให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับส่วนอื่นของสังคม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องตลอดจนการพัฒนาให้ก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้น 5 การส่งเสริมเครือข่ายทางการเมืองของประชาชน Political Network ให้มีการเชื่อมโยงและการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันภายนอกทั้งในทางราบและทางตั้งมีการแบ่งงานกันทำและมีการยึดโยงกับประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิด 6 การส่งเสริมการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนให้แพร่หลาย Political Communication โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศมีระบบทางด่วนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพฉบับไว้ทั่วถึงและกระจายอย่างกว้างขวางมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการปรับความทันสมัยของข้อมูลตลอดจนระบบการบริการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงและยึดหยุ่นสูงด้วย 7 การส่งเสริมมาตรการและกลยุทธ์ทางการเมืองของประชาชน Political Strategy โดยส่งเสริมให้มีระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการบรรลุด้วยรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญโอกาสสิทธิและเสรีภาพทาง

มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นสูงด้วย๗การส่งเสริมมาตรการและกลยุทธ์ทางการเมืองของประชาชน Political Strategy โดยส่งเสริมให้มีระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการบรรลุด้วยรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญโอกาสสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตลอดจนการจัดการในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการเมืองได้สูงด้วยโดยเฉพาะมาตรการและกลยุทธ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการประสานประโยชน์และลดความขัดแย้งการกดดันเจรจาต่อรองควบคุมตรวจสอบการเจรจา

ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นสูงด้วย 7 การส่งเสริมมาตรการและกลยุทธ์ทางการเมืองของประชาชน Political Strategy โดยส่งเสริมให้มีระเบียบวิธีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองและเป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการบรรลุด้วยรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขของกฎหมายรัฐธรรมนูญโอกาสสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตลอดจนการจัดการในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการเมืองได้สูงด้วยโดยเฉพาะมาตรการและกลยุทธ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการประสานประโยชน์และลดความขัดแย้งการกดดันเจรจาต่อรองควบคุมตรวจสอบการเจรจาและเกาะติดกับกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องการเรียกร้องหรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตรการสร้างอิทธิพลรูปแบบต่างๆต่อองค์กรของรัฐ 8 การส่งเสริมบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาชน Political Norm โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังและสืบสานจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคพลเมืองขึ้นมารองรับอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 9 การส่งเสริมการกล่อมเกลางานทางการเมืองของประชาชน Political Socialization โดยจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติค่านิยมและหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาคพลเมืองในระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองด้วยกันเอง 56 Vol7 No5 May 2020 ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563 10 การส่งเสริมให้มีการสร้างผู้นำประชาชนทดแทน Political Reproduction โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรบุคลากรทางการเมืองภาคพลเมืองสร้างเยาวชนการเมืองภาคประชาชนมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 11 การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองในหมู่ประชาชน Political Leadership โดยจัดให้มีการส่งเสริมภาวะผู้นำใหม่ทางการเมืองที่ไม่เน้นการแข่งขันทางอำนาจหรือเพื่อการแข่งขันเข้ากุมอำนาจรัฐแต่เน้นความสำคัญของการมีภาวะผู้นำทางการเมืองแบบพลเมืองรวมทั้งการส่งเสริมการสร้างวิบุรุษมวลชนด้วย 12 การส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือก Alternative Politics โดยจัดให้มีการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชน

ลึกและเกาะติดกับกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องการเรียกร้องหรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตรการสร้างอิทธิพลรูปแบบต่างๆต่อองค์กรของรัฐ๘การส่งเสริมบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาชนโดยจัดให้มีการสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังและสืบสานจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคประชาชนขึ้นมารองรับอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม๙การส่งเสริมการกล่อมเกลางานทางการเมืองของประชาชนโดยจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติค่านิยมและหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาคประชาชนใน

ในการใช้ทรัพยากรทางการเมืองที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิผลทางการเมืองได้สูงด้วยโดยเฉพาะมาตรการและกลยุทธ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการประสานประโยชน์และลดความขัดแย้งการกดดันเจรจาต่อรองควบคุมตรวจสอบการเจรจาและเกาะติดกับกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องการเรียกร้องหรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตรการสร้างอิทธิพลรูปแบบต่างๆต่อองค์กรของรัฐ 8 การส่งเสริมบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาชน Political Norm โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังและสืบสานจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคพลเมืองขึ้นมารองรับอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 9 การส่งเสริมการกล่อมเกลางานทางการเมืองของประชาชน Political Socialization โดยจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติค่านิยมและหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาคพลเมืองในระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองด้วยกันเอง 56 Vol7 No5 May 2020 ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563 10 การส่งเสริมให้มีการสร้างผู้นำประชาชนทดแทน Political Reproduction โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรบุคลากรทางการเมืองภาคพลเมืองสร้างเยาวชนการเมืองภาคประชาชนมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 11 การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองในหมู่ประชาชน Political Leadership โดยจัดให้มีการส่งเสริมภาวะผู้นำใหม่ทางการเมืองที่ไม่เน้นการแข่งขันทางอำนาจหรือเพื่อการแข่งขันเข้ากุมอำนาจรัฐแต่เน้นความสำคัญของการมีภาวะผู้นำทางการเมืองแบบพลเมืองรวมทั้งการส่งเสริมการสร้างวิบุรุษมวลชนด้วย 12 การส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือก Alternative Politics โดยจัดให้มีการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชน

ระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนด้วยตนเอง๑๐การส่งเสริมให้มีการสร้างผู้นำประชาชนทดแทนด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ทำความเข้าใจทางการเมืองเพื่อให้เข้ามาเป็นตัวแทนทางการเมืองส่งเสริมให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานและที่สำคัญทุกคนต้องยอมรับการทำงานของตัวเองที่เลือกเข้าไป๑๑การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองในหมู่ประชาชนการเป็นมีความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการเมืองที่ไม่เน้นการแข่งขันทางอำนาจหรือเพื่อการแข่งขันเข้ากุมอำนาจรัฐความสำเร็จของการมีภาวะผู้นำทางการเมืองแบบพลเมือง๑๒การส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกโดยจัดให้มีการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนนอกเหนือ

ประโยชน์และลดความขัดแย้งการกดดันเจรจาต่อรองควบคุมตรวจสอบการเจาะลึกและเกาะติดกับกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องการเรียกร้องหรือแม้แต่การสร้างแนวร่วมพันธมิตรการสร้างอิทธิพลรูปแบบต่างๆต่อองค์กรของรัฐ 8 การส่งเสริมบรรทัดฐานทางการเมืองของประชาชน Political Norm โดยจัดให้มีการสร้างสรรค์สิ่งสมปลูกฝังและสืบสานจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภาคพลเมืองขึ้นมารองรับอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 9 การส่งเสริมการกลมเกลียวทางการเมืองของประชาชน Political Socialization โดยจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างทัศนคติค่านิยมและหล่อหลอมพฤติกรรมทางการเมืองในภาคพลเมืองในระหว่างเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองด้วยตนเอง 56 Vol7 No5 May 2020 ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563 10 การส่งเสริมให้มีการสร้างผู้นำประชาชนทดแทน Political Reproduction โดยจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรหรือทรัพยากรบุคลากรทางการเมืองภาคพลเมืองสร้างยุทธนาการเมืองภาคประชาชนมีการกำหนดหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 11 การส่งเสริมภาวะผู้นำทางการเมืองในหมู่ประชาชน Political Leadership โดยจัดให้มีการส่งเสริมภาวะผู้นำใหม่ทางการเมืองที่ไม่เน้นการแข่งขันทางอำนาจหรือเพื่อการแข่งขันเข้ากุมอำนาจรัฐแต่เน้นความสำคัญของการมีภาวะผู้นำทางการเมืองแบบพลเมืองรวมทั้งการส่งเสริมการสร้างวิบูรุษมวลชนด้วย 12 การส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือก Alternative Politics โดยจัดให้มีการสร้างทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนนอกเหนือจากแบบแผนดั้งเดิมที่เน้นการมีส่วนร่วมแบบทางอ้อมโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบบทางตรงมากขึ้นให้มีสิทธิมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่แท้จริงขยายโอกาสให้ประชาชนเป็นฝ่ายนำในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะโดยเฉพาะในการแก้ปัญหาสำคัญหรือปัญหาสำคัญทั้งระดับชุมชนและระดับชาติรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ตนเองระหว่างภาคที่เกี่ยวข้อง 13 การส่งเสริมอุดมการณ์ทางการเมืองในหมู่ประชาชน Political Ideology โดยจัดให้มีการสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองภาคพลเมืองแยกเป็นเอกเทศต่างหากจากกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองที่พรรคการเมืองนำเสนอและสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ปัจเจกกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายมากขึ้น๒๒องค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองผู้วิจัยสรุปสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองจากผลงานของพวย Pye ออกเป็น๕ประการดังนี้ 32 ๓๓๑ความเท่าเทียมกัน Equality ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งความเท่าเทียมกันทางกฎหมายความเท่าเทียมกันในสิทธิทางการเมืองและความเท่าเทียมกันที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของรัฐทั้งทางบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ๒ความสามารถของระบบการเมือง Capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะตอบสนองความ

ความเท่าเทียมกันในสิทธิทางการเมืองและความเท่าเทียมกันที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของรัฐทั้งทางบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ๒ความสามารถของระบบการเมือง Capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโดยที่ระบบการเมืองจะต้องเปิดรับความคิดเห็นและตรวจสอบจากประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความคิดเห็นใดทางการเมืองจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความมั่นใจโดยเสมอภาคกัน 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะสอดคล้องกับทักษะของอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell ที่เห็นว่าองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งของการพัฒนาการเมืองก็คือการ Differentiation and Specialization เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเฉพาะทางส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเป็นต้นเป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่าย 10 Vol3 No1 January June 2020 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2563 สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีอย่างขาดเหตุผลยึดถือเรื่องโชคลางรวมถึงการปลุกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีเหตุผลในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลที่ประชาชนจะต้องควบคุมกำกับและตรวจสอบการเมืองอย่างใกล้ชิดอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell

ต้องการของประชาชนทั้งในทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองโดยที่ระบบการเมืองจะต้องเปิดรับการควบคุมกำกับและตรวจสอบจากประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจใดใดทางการเมืองจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีโดยเสมอภาคกัน๓การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะในประการนี้องค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งของการพัฒนาการเมืองก็คือการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเฉพาะทางส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างทางการเมือง

จากประชาชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจใดใดทางการเมืองจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีโดยเสมอภาคกัน 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะสอดคล้องกับทัศนะของอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell ที่เห็นว่าจะองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งของการพัฒนาการเมืองก็คือการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเฉพาะทางส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเป็นต้นเป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่าย 10 Vol3 No1 January June 2020 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2563 สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีอย่างขาดเหตุผลยึดถือเรื่องโชคลางรวมไปถึงการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนให้เหตุผลโดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลที่ประชาชนจะต้องควบคุมกำกับและตรวจสอบการเมืองอย่างใกล้ชิดอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell กล่าวไว้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้มักจะพบได้ทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรม 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy คือผลผลิตของการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ระบบย่อยมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาสาเหตุความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ออกเป็นฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเป็นต้นนั้นเป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีอย่างขาดเหตุผลยึดถือเรื่องโชคลางรวมไปถึงการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนให้เหตุผล

โดยเสมอภาคกัน 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะสอดคล้องกับทัศนะของอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell ที่เห็นว่าจะองค์ประกอบสำคัญด้านหนึ่งของการพัฒนาการเมืองก็คือการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงเฉพาะทางส่วนการจัดแบ่งโครงสร้างทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเป็นต้นเป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่าย 10 Vol3 No1 January June 2020 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2563 สามารถจัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีอย่างขาดเหตุผลยึดถือเรื่องโชคลางรวมไปถึงการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนให้เหตุผลในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลที่ประชาชนจะต้องควบคุมกำกับและตรวจสอบการเมืองอย่างใกล้ชิดอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell กล่าวไว้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้มักจะพบได้ทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรม 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy คือผลผลิตของการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ระบบย่อยมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาสาเหตุความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองในแต่ละประเทศมีลักษณะเด่น

๒๗อย่างใกล้ชิดอัลมอนต์และเพาเวลล์กล่าวไว้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้มีจะพบได้ทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรม ๕ ความเป็นอิสระของระบบย่อยคือผลผลิตของการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ระบบย่อยมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาสาเหตุความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสรุปได้ว่าการพัฒนาการเมืองคือการสร้างเสถียรภาพของสถาบันทางการเมืองและให้มีการเปลี่ยนแปลงตาม

สนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีอย่างขาดเหตุผลยึดถือเรื่องโชคลางรวมไปถึงการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีเหตุผลในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลที่ประชาชนจะต้องควบคุมกำกับและตรวจสอบการเมืองอย่างใกล้ชิดอัลมอนต์และเพาเวลล์ Almond Powell กล่าวไว้ว่าลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้มีจะพบได้ทั่วไปในสังคมอุตสาหกรรม 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy คือผลผลิตของการกระจายอำนาจทางการเมืองเพื่อให้ระบบย่อยมีอำนาจในการพิจารณาปัญหาสาเหตุความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองตามหลักประชาธิปไตยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองในแต่ละประเทศมีลักษณะเด่นร่วมกันในระยะต้นสำคัญเกิดขึ้นปี ค.ศ. 1954 ดังต่อไปนี้ 1 พรรคการเมืองเข้มแข็งจากการจัดโครงสร้างของพรรคการเมืองกล่าวคือการจัดโครงสร้างทางอำนาจต้องมุ่งเน้นความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรคการเมืองโดยให้ความสำคัญกับสมาชิกพรรคการเมืองและการจัดโครงสร้างทางสายงานต้องมีการกระจายอำนาจเป็นสาขาต่างๆมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบเพื่อให้พรรคการเมืองได้เข้าถึงประชาชนและประชาชนก็มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมือง 2 พรรคการเมืองเข้มแข็งจากการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการพิจารณาว่าดำเนินกิจการของพรรคการเมือง

ลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าผู้อุปถัมภ์ Patron ที่ใช้อิทธิพลและทรัพยากรของตนเองในการปกป้องคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าผู้ใ้อุปถัมภ์ Client ซึ่งผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสนับสนุนและอุทิศตัวเองบริการผู้อุปถัมภ์ด้วยความกตัญญูและซื่อสัตย์ 33 ๓๔ภายใต้ความซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่ที่มีการจัดระเบียบสังคมและระบบราชการอันเป็นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ที่เป็น

ครอบครัวสามารถเกิดความไว้วางใจกันและเกิดขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นรวมทั้งคนที่เป็นญาติกันมักให้ความช่วยเหลือกันก่อนซึ่งหากมองในแง่ของการประสานงานขอความช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรนั้นการใช้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้อาจสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ 3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ Patronage System ระบบอุปถัมภ์คือความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าผู้อุปถัมภ์ Patron ที่ใช้อิทธิพลและทรัพยากรของตนเองในการปกป้องคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าผู้ใ้อุปถัมภ์ Client ซึ่งผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสนับสนุนและอุทิศตัวเองบริการผู้อุปถัมภ์ด้วยความกตัญญูและซื่อสัตย์เจมส์ซีสกอตต์ 2545 ปริชาครินทร์พันธุ์ผู้แปลน 4156 31 ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มีลักษณะเฉพาะตัวธีรยุทธบุญมี 2533 น 200 202 และสมศักดิ์สามัคคีธรรม 2554 น 436 ดังนี้ 1 มีความสัมพันธ์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุลเพราะผู้อุปถัมภ์อยู่ในฐานะที่มีทรัพยากรที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเข้าไปพึ่งพาผู้อุปถัมภ์ซึ่งผู้เข้าไปขอรับความช่วยเหลือหรือเรียกว่าผู้ถูกอุปถัมภ์ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้อย่างเท่าเทียม 2 เป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเพราะมีมิติของอารมณ์และความรู้สึกที่ระลึกในความกตัญญูและบุญคุณของผู้ถูกอุปถัมภ์ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ย่อมรู้สึกว่าต้องดูแลและช่วยเหลือบริวาร 3 เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยืดหยุ่นและซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่างๆ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

จะทดแทนคืนได้หมดตั้งนั้นในสังคมที่มีความไม่เท่าเทียมกันในการครอบครองทรัพยากรจะมีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกันนำสู่ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่บุคคลทั่วไปยากที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์กับอุปถัมภ์๒เป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ต้องเป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเพราะมีมิติของอารมณ์และความรู้สึกเกิดขึ้นซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นคือความรู้สึกในความกตัญญูและบุญคุณของผู้ถูกอุปถัมภ์ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ย่อมรู้สึกว่าการให้ความช่วยเหลือ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ความไว้วางใจกันและเกิดขวัญกำลังใจดีในการทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าบุคคลอื่นรวมทั้งคนที่เป็นญาติกันมักให้ความช่วยเหลือกันก่อนซึ่งหากมองในแง่ของการประสานงานขอความช่วยเหลือกันระหว่างองค์กรนั้นการใช้ความสัมพันธ์ลักษณะนี้อาจสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ 3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ Patronage System ระบบอุปถัมภ์คือความสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าผู้อุปถัมภ์ Patron ที่ใช้อิทธิพลและทรัพยากรของตนเองในการปกป้องคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าผู้ใ้อุปถัมภ์ Client ซึ่งผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสนับสนุนและอุทิศตัวเองบริการผู้อุปถัมภ์ด้วยความกตัญญูและซื่อสัตย์เจมส์ซีสกอตต์ 2545 ปรีชาคุณินทร์พันธุ์ผู้แปลน 4156 31 ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มีลักษณะเฉพาะตัวธีรยุทธบุญมี 2533 น 200 202 และสมศักดิ์สามัคคีธรรม 2554 น 436 ดังนี้ 1 มีความสัมพันธ์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุลเพราะผู้อุปถัมภ์อยู่ในฐานะที่มีทรัพยากรที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเข้าไปพึ่งพาผู้อุปถัมภ์ซึ่งผู้ที่เข้าไปขอรับการช่วยเหลือหรือเรียกว่าผู้ถูกอุปถัมภ์ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้อย่างเท่าเทียม 2 เป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเพราะมีมิติของอารมณ์และความรู้สึกที่ระลึกในความกตัญญูและบุญคุณของผู้ถูกอุปถัมภ์ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ย่อมรู้สึกว่าจะต้องดูแลและช่วยเหลือบริวาร 3 เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยึดหยุ่นและซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่างๆวารสารการเมืองการปกครอง

๒๙๓เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยึดหยุ่นและซับซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้ถูกกระทำจะมีลักษณะไม่แน่นอนตายตัวมีความยึดหยุ่นสูงและมีความซับซ้อนอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นหากแต่จะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งใดล้วนแต่อยู่ที่สถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่างๆ๒๙๓ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์เมื่อความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าอุปถัมภ์ค่าชู้และ

ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหนือกว่าผู้อุปถัมภ์ Patron ที่ใช้อิทธิพลและทรัพยากรของตนเองในการปกป้องคุ้มครองและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีสถานะต่ำกว่าผู้ใ้อุปถัมภ์ Client ซึ่งผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยการสนับสนุนและอุทิศตัวเองบริการผู้อุปถัมภ์ด้วยความกตัญญูและซื่อสัตย์เจมส์ซีสกอตต์ 2545 ปรีชาคุณินทร์พันธุ์ผู้แปลน 4156 31 ลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์มีลักษณะเฉพาะตัวธีรยุทธบุญมี 2533 น 200 202 และสมศักดิ์สามัคคีธรรม 2554 น 436 ดังนี้ 1 มีความสัมพันธ์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนที่ไม่สมดุลเพราะผู้อุปถัมภ์อยู่ในฐานะที่มีทรัพยากรที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเข้าไปพึ่งพาผู้อุปถัมภ์ซึ่งผู้ที่เข้าไปขอรับการช่วยเหลือหรือเรียกว่าผู้ถูกอุปถัมภ์ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถตอบแทนผู้อุปถัมภ์ได้อย่างเท่าเทียม 2 เป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเพราะมีมิติของอารมณ์และความรู้สึกที่ระลึกในความกตัญญูและบุญคุณของผู้ถูกอุปถัมภ์ในขณะที่ผู้อุปถัมภ์ย่อมรู้สึกว่าจะต้องดูแลและช่วยเหลือบริวาร 3 เป็นความสัมพันธ์ที่มีความยึดหยุ่นและซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่างๆวารสารการเมืองการปกครอง 27 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมเมษายน 2564 32 ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์แบ่งได้ 3 ประเภทธีรยุทธบุญมี 2533 น 205206 ดังนี้ 1 ความรู้เฉพาะหรือทักษะของผู้อุปถัมภ์อาจจะเกิดจากมืออาชีพเฉพาะบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือและดูแลบริวารได้จากความรู้ความสามารถของตนเอง 2 มีทรัพยากรจากการควบคุมกรรมสิทธิ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตรวมถึงการครอบครองปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นด้วย 3 มีทรัพยากรจากการอยู่ในตำแหน่งหน้าที่

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

สิ่งที่จับต้องได้มากขึ้น Tangible Things ไม่ได้อาศัยแต่เพียงการอุปถัมภ์และแลกเปลี่ยนกับความจงรักภักดีแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่ผู้อุปถัมภ์ Patron ใช้อำนาจและสิทธิของตนเองที่มีอยู่ในระบบการเมืองนำเอาทรัพยากรสาธารณะไปตอบสนองความต้องการให้กับผู้ได้อุปถัมภ์ในขณะที่ผู้ได้อุปถัมภ์ตอบแทนด้วยการมอบคะแนนเสียงของตนให้กับผู้อุปถัมภ์เพื่อให้อำนาจการเลือกตั้งและตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังทำให้ตัวเองมีลักษณะเป็นฐาน

โดยเฉพาะเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่างๆารสารการเมืองการปกครอง 27 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมเมษายน 2564 32 ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์แบ่งได้ 3 ประเภททรัพยากรมนุษย์ 2533 น 205206 ดังนี้ 1 ความรู้เฉพาะหรือทักษะของผู้อุปถัมภ์อาจจะเกิดจากมีอาชีพเฉพาะบางอย่างที่สามารถช่วยเหลือและดูแลบริวารได้จากความรู้ความสามารถของตนเอง 2 มีทรัพยากรจากการควบคุมกรรมสิทธิ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตรวมถึงการครอบครองปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นด้วย 3 มีทรัพยากรจากการอยู่ในตำแหน่งหน้าที่บางอย่างอาจเป็นตำแหน่งหน้าที่ทางราชการหรือโครงสร้างทางสังคมดั้งเดิมหรืออาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองซึ่งได้เกิดระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์แนวใหม่ The New Patron Client Theory เป็นการแลกเปลี่ยนที่ผู้อุปถัมภ์ใช้อำนาจและสิทธิของตนเองที่มีอยู่ในระบบการเมืองนำเอาทรัพยากรสาธารณะไปตอบสนองความต้องการให้กับผู้ได้อุปถัมภ์ในขณะที่ผู้ได้อุปถัมภ์ตอบแทนด้วยการมอบคะแนนเสียงของตนให้กับผู้อุปถัมภ์เพื่อให้อำนาจการเลือกตั้งและตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างต่อเนื่องสมศักดิ์ สามีคศิริธรรม 2554 น 3738 33 โครงสร้างของกลุ่มอุปถัมภ์ความสัมพันธ์แบบสัมพันธ์กันเป็นโครงสร้างกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งระหว่างอุปถัมภ์ที่มีความสัมพันธ์กันแบบตัวต่อตัวกับผู้ได้อุปถัมภ์ทรัพยากรมนุษย์ 2533 น 209 และเจมส์ซี สกอลต์ 2545 ปรัชชากรินทร์พันธุ์ผู้แปลน 4156 ซึ่งโครงสร้างกลุ่มอุปถัมภ์จะมีขนาดใหญ่เพราะผู้อุปถัมภ์มีได้ให้การดูแลบริวารเพียง 23 คนดังนั้นผู้อุปถัมภ์จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์โดยตรงกับบริวารทุกคนจึงเกิด

สัมพันธ์หลักในสังคมไทยจึงควรศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่มีลักษณะเฉพาะในสังคมไทยซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๔ รูปแบบ 42 ๔๓ ดังนี้ ๑ ระบบอุปถัมภ์ในหมู่เครือญาติเป็นระบบที่เก่าแก่ในสังคมไทยตามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติผู้พี่กับญาติผู้น้องเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจนและคงทนถาวรที่สุด๒ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตรปรารถนาออกมาได้หลายรูปแบบเช่นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนสถานศึกษาเป็นต้นมักมีพฤติกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล

ของการแลกเปลี่ยนประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือชนชั้นนาทางการเมืองจะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่กิจการทางด้านธุรกิจของชนชั้นนาทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เดียวกันชนชั้นนาทางเศรษฐกิจก็จะให้ผลตอบแทนแก่ชนชั้นนาทางการเมืองในรูปของเงินตราความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์จึงยังคงมีอยู่ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่เพียงแต่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้ได้อุปถัมภ์ที่มีอยู่เหมือนว่าจะเน้นค่านิยมในเรื่องของ"การให้"เพื่อ"แลกเปลี่ยน"เป็นหลักส่วนค่านิยมเรื่อง"กตัญญู กตเวทิต์"นั้นดูเหมือนว่าจะลดน้อยลงไปกว่าในสังคมสมัยเก่ามากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบคือ 1 ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ญาตินับว่าเป็นระบบที่เก่าแก่มากระบบหนึ่งในสังคมไทยตามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติอาวโส(พี่พ่อแม่ผู้ตายาย)กับญาติผู้น้องเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจนและน่าจะเป็นระบบที่คงทนถาวรที่สุดด้วย 2 ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตรสหายความเป็นเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาได้หลายรูปแบบเช่นเพื่อนเล่นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนสถานศึกษาและเพื่อนตายเป็นต้นความคาดหวังระหว่างเพื่อนมีความลึกซึ้งและมากกว่าบางสังคมเพื่อนในสังคมไทยคาดหวังต่อกันและกันมากกว่าความเป็นเพื่อนแท้จึงมักจะวัดกันได้ด้วยพฤติกรรมกรช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือการที่เพื่อนซึ่งมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนผู้ด้อยฐานะอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์ที่เพื่อนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นกลายเป็นญาติสนิทกันก็ได้เพื่อนผู้ที่ได้รับอุปถัมภ์ทางด้านวัตถุก็จะตอบแทนด้วยความจงรักภักดีการรู้จักบุญคุณคอยปกป้อง

กันซึ่งเพื่อนที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนผู้ด้อยฐานะและเพื่อนผู้ได้รับความอุปถัมภ์จะตอบแทนด้วยความจงรักภักดีปกป้องและสนับสนุนเพื่อนผู้ให้ความอุปถัมภ์๓ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรต่างๆทั้งองค์กรภาครัฐหรือเอกชนซึ่งการให้ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความระส่ำระสายและเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอยู่๔นิตินิธิ เอียวศรีวงศ์เจ้าชัวบ้านเลมดกรุงเทพมหานครสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์๒๕๔๐หน้า๒๔๓สนิทสมัครการสถาบันครอบครัวเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ใน

ญาตินับว่าเป็นระบบเก่าแก่ระบบหนึ่งในสังคมไทยตามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติอาวโส(พี่พ่อแม่ผู้ตายาย)ฯกับญาติผู้น้องน้องลูกหลานเหลนเป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจนและเป็นระบบหนึ่งในสังคมไทยและน่าจะเป็นระบบที่คงทนถาวรที่สุดด้วย 2 ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตรสหายความเป็นเพื่อนในสังคมไทยปรากฏออกมาได้หลายรูปแบบเช่นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนสถานศึกษาและเพื่อนตายเป็นต้นความคาดหวังความเป็นเพื่อนเป็นไปอย่างลึกซึ้งและหนักแน่นมากกว่าบางสังคมเพื่อนในสังคมไทยคาดหวังต่อกันและกันมากกว่าความเป็นเพื่อนแท้จึงมักจะวัดกันได้ด้วยพฤติกรรมกรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันหรือการที่เพื่อนซึ่งมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนผู้ด้อยฐานะอย่างสม่ำเสมอแล้วความสัมพันธ์ที่เพื่อนจะแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนถึงขั้นกลายเป็นญาติสนิทกันก็ได้เพื่อนผู้ได้รับความอุปถัมภ์ทางด้านวัตถุก็จะตอบแทนด้วยความจงรักภักดีการรู้จักบุญคุณคอยปกป้องเพื่อนผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยวิธีการต่างๆตามสติปัญญาและความสามารถที่ตนมีอยู่การตอบแทนบุญคุณบางครั้งก็แสดงออกด้วยการนำสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาให้ในโอกาสอันควร 3 ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรต่างๆระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตามมักจะถูกมองในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาว่าระบบอุปถัมภ์ทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพซึ่งก็มีส่วนจริงอยู่บ้างการให้ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดความระส่ำระสายเกิดการเสียขวัญและเสียกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผู้อยู่ในสภาพอุปถัมภ์ได้เช่นกันซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆได้พยายามที่จะลดบทบาทและความส

แรงงานถูกนำเข้ามาในบราซิลโดยชาวโปตุเกสทำหน้าที่คล้ายกับครอบครัวขยายหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้รับผิดชอบในสวัสดิการของผู้ที่อยู่ใต้อุปถัมภ์ระบบการใช้อำนาจคดีผู้อุปถัมภ์จะใช้อำนาจคดีควบคุมและใช้ความรุนแรงการขู่ขู่แม้กระทั่งการฆาตกรรมเป็นเรื่องธรรมดาทำให้มีการผูกขาดที่ดินการทำลายความชอบธรรมของผู้อุปถัมภ์แล้วเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านของแรงงานชาวไร่และชาวนาในชนบททำให้อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ได้ขยายขอบเขตกว้างไกลกว่าที่จะจำกัดอยู่ในเฉพาะชุมชนหรือชนบทที่มีความสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างอำนาจทางสังคมระหว่างชนบทและเมืองอันเป็นเส้นทางของการแสวง

แบบของความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จัดรัชชระภา 2554 จากกรทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถสรุปได้ว่าระบบอุปถัมภ์ทางการเมืองนั้นเป็นระบบของการควบคุมอำนาจทางสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ทางอำนาจตำแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองแบ่งสรรทรัพยากรต่างๆให้กับบุคคลกลุ่มบุคคลในรูปแบบที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางอำนาจทั้งเรื่องนโยบายการบริหารและการปฏิบัติต่อไปประเภทความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์กรมราชพฤกษ์และปรัชชากรินทร์พันธ์ 2554 ได้นำเสนอไว้ 2 ประเภทประกอบด้วย 1 ระบบบิดาอุปถัมภ์เป็นระบบสังคมปิดแบบบิดาอุปถัมภ์ที่มีการใช้อำนาจคดีบ้างในยุของการใช้ทาสหรือแรงงานถูกนำเข้ามาในบราซิลโดยชาวโปตุเกสทำหน้าที่คล้ายกับครอบครัวขยายหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้รับผิดชอบในสวัสดิการของผู้ที่อยู่ใต้อุปถัมภ์และ 2 ระบบการใช้อำนาจคดีผู้อุปถัมภ์จะใช้อำนาจคดีควบคุมและใช้ความรุนแรงการขู่ขู่แม้กระทั่งการฆาตกรรมเป็นเรื่องธรรมดาทำให้มีการผูกขาดที่ดินการทำลายความชอบธรรมของผู้อุปถัมภ์แล้วเกิดการลุกฮือขึ้นต่อต้านของแรงงานชาวไร่และชาวนาในชนบททำให้อิทธิพลของความสัมพันธระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ได้ขยายขอบเขตกว้างไกลกว่าที่จะจำกัดอยู่ในเฉพาะชุมชนหรือชนบทที่มีความสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงโครงสร้างอำนาจทางสังคมระหว่างชนบทและเมืองอันเป็นเส้นทางของการแสวงหาผลประโยชน์ที่นำไปสู่การเลื่อนชั้นทางสังคมได้พระครูวาทีธรรมวิภัชพระครูจิตรรัตนวัตรพระครูรัตนสุตากรและไพรัตน์นิมิต 2563 ได้กล่าวถึงระบบอุปถัมภ์ว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันจึงก่อให้เกิดการแบ่งกลุ่มหรือแบ่งแยกเป็นพวกพ้องกันอย่างชัดเจนการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดการตอบแทนซึ่งกันและกันการมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าการดำเนินการใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยแสดงให้เห็นถึงการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสำนึกที่ดีในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของประเทศและดราม่าที่ระบบอุปถัมภ์

ระหว่างกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมของตนการสร้างเครือข่ายเป็นการทำให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจอีกทั้งให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง 45 ๔๖เครือข่ายหมายถึงปัจเจกบุคคลองค์กรหน่วยงานหรือสถาบันใดใดตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน

และประชาชนที่มีความสนใจหรือผลประโยชน์หลากหลายได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสร้างระบบความสัมพันธ์ในสังคมเป็นแบบประชาธิปไตยและทำให้เกิดระบบที่คนต้องแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อชุมชนอย่างชัดเจนมีระบบตรวจสอบกันเองภายในชุมชนเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในชุมชนได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกให้การรวมกลุ่มทางสังคมเป็นกลไกนำไปสู่การทำงานร่วมกันสร้างศักยภาพและลงทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาทุนทางสังคมสร้างเครือข่ายระหว่างการพัฒนาของชุมชนกับระบบการวางแผนเพื่อการพัฒนาเป็นการมองที่จุดแข็งและทุนในชุมชนมากกว่าความต้องการปัญหาและการขาดทรัพยากรของชุมชนและนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Starkey 1997 ที่ได้ให้ความหมาย 135 ของเครือข่ายว่าคือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมของตนการสร้างเครือข่ายเป็นการทำให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจอีกทั้งให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิงเช่นเดียวกับแนวคิดของ Burke 1999 pp 7679 ที่กล่าวว่ากรณีที่เครือข่ายดำรงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นศูนย์รวมของการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์แตกต่างกันเพื่อเป็นช่องทางสำหรับแหล่งทุนเครือข่ายเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้วยเป้าหมาย 2 ประการคือการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการสร้างอำนาจแก่ประชาชนและเป็นช่องทางสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Burke

การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือองค์กรที่สมัครใจจะแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือกิจกรรมร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในชายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเชื้อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และมีการระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน 49 ๕๐เครือข่ายมีความหมายได้หลายลักษณะซึ่งหากมองในเชิงโครงสร้างเครือข่ายหมายถึงกลุ่มของจุดต่างๆซึ่งเชื่อมโยงต่อกันด้วยเส้นโดยจุดต่างๆคือ

ร่วมกันโดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิเชื้อถือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ประเด็นสำคัญของนิยามข้างต้นคือความสัมพันธ์ต้องเป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่คาดหวังมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการเป็นสมาชิกต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆการเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่ายจะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยดังนั้นเครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกันซึ่งอาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจำเป็นเมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้วเครือข่ายก็อาจยุบสลายไปแต่ถ้ามีความจำเป็นหรือภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้อีกใหม่หรือจะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้องค์ประกอบของเครือข่ายเครือข่ายเทียม Pseudo network หมายถึงเครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่ายแต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การประชุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกโดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้าหมายร่วมกันและไม่ได้ตั้งใจที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสละพาหรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนดังนั้นการทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความสำคัญเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแทนการสร้างเครือข่ายเทียมเครือข่ายแท้มีองค์ประกอบสำคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกันคือ 1 มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน common perception 2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน common vision 3 มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน mutual interests benefits 4

ทำเครือข่ายทางสังคม Social Network เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะเห็นเป็นรูปธรรมของเครือข่ายมีลักษณะคือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกัน๒๕๓การก่อเกิดของเครือข่ายเครือข่ายแต่ละเครือข่ายต่างมีจุดเริ่มต้นหรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน

รู้ว่าใครเป็นสมาชิกมีความเป็นรูปธรรมมองเห็นได้มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่งแต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มีขอบเขตการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมเครือข่ายทางสังคมไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัวอาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาทำหน้าที่สานความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มหรือองค์กรให้ต่อเนื่องแต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครทำอะไรได้แต่ละคนต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอๆกันดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่มทางสังคมความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันและกันของบุคคลต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายสังคมนั้นเป็นความสัมพันธ์ในทุกๆด้านที่บุคคลทั้งหมดในเครือข่ายสังคมมีการติดต่อกันทั้งระบบเศรษฐกิจครอบครัวเครือญาติการเมืองและอื่นๆส่วนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมได้แก่การไปมาหาสู่การเยี่ยมเยียนการศึกษาหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเครือข่ายทางสังคมของบุคคลหนึ่งๆจึงเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นๆขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมทางสังคมของบุคคลอื่นๆในเครือข่ายสังคมซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้อื่นด้วยเช่นกันวิวัฒนาการและแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยมีวิวัฒนาการมาจาก 3 ทางได้แก่ 1 จากนักวิเคราะห์ทางสังคมมิติโดยใช้วิธีของทฤษฎีกราฟ graph theory methods 2 จากการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยเริ่มจาก Kurt Lewin และนักวิจัยของ Harvard

แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น ๓ ลักษณะดังนี้ ๑. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกันทำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อนเข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการดำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเองชั้นที่ ๒. เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยความเป็นเครือญาติเป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดย

การพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาด้วยกันโดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วยลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน reciprocal exchange มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว unilateral exchange ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้นทำให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้นมีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการนำไปช่วยจําแนกกระหว่างเครือข่ายแท้กับเครือข่ายเทียมเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วยการก่อเกิดของเครือข่ายเครือข่ายแต่ละเครือข่ายอาจมีจุดเริ่มต้นหรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ 6 วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2561 เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกันทำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อนเข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการดำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเองชั้นที่ ๓. เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยความเป็นเครือญาติเป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปหรือมีการขยายเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการ

จัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปหรือมีการขยายเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้มักใช้เวลาก่อสร้างตัวที่ยาวนานแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้มแข็งยั่งยืนและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ๒. เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่อการจัดตั้งอยู่ใน

ขึ้นภายในตัวสมาชิกเองชั้นที่ ๓. เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยความเป็นเครือญาติเป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลาเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกันมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไปหรือมีการขยายเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้มักใช้เวลาก่อสร้างตัวที่ยาวนานแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้มแข็งยั่งยืนและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 2. เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่อการจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ไขกลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วและส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื้นฐานความต้องการความคิดเห็นเข้าใจหรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกันเป็นการทำงานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่องและมักจะจางหายไป ในที่สุดเว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับภาระที่แน่ชัดดำเนินการเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานะภาพของเครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง 3. เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรกและไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคลองค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆในการสนับสนุนกันและเรียนรู้

กรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วและ
 ส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้อิงพื้นฐานความต้องการ
 ความคิดความเข้าใจหรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้า
 มารวมตัวกันเป็นการทำงานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่องและมักจะจาง
 หายไปเร็วที่สุดแล้วแต่เครือข่ายจะได้รับประโยชน์ที่ดำเนินงานเป็นขั้นตอน
 จนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิก
 จน ๕๒ ชาติชายณ

ของกลุ่มมากขึ้นในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความ
 ต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้มักใช้เวลาก่อสร้างสร้าง
 ตัวที่ยาวนานแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้มแข็งยั่งยืนและมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
 เพิ่มขึ้นเครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายจัดตั้งมักจะมี ความเกี่ยวข้องกันกับนโยบายหรือการ
 ดาเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่อการจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไก
 ของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วและส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่
 เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้อิงพื้นฐานความต้องการความคิดความเข้าใจหรือม
 มมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกันเป็นการทำงาน
 เฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่องและมักจะจางหายไปเร็วที่สุดแล้วแต่
 เครือข่ายจะได้รับประโยชน์ที่ดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความ
 เข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนำไปสู่การพัฒนาเป็น
 เครือข่ายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของ
 เครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
 ก่อตั้งเครือข่ายวิวัฒนาการเป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ
 ตั้งแต่แรกและไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสม
 ผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคลองค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆในการ
 สนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกันโดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
 เฉพาะที่ชัดเจนนักหรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจัดประกายความคิดจากภายนอก
 ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอื่นๆ
 แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกันสร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
 พัฒนาดนเองเครือข่าย

๓๖ นำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะ
 ยังคงรักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือ
 ข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง๓เครือข่ายวิวัฒนาการเป็นการถือกำเนิดโดย
 ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรกและไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มี
 กระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคลองค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
 กว้างๆในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกันโดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
 เฉพาะที่ชัดเจนนักหรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจัดประกายความคิดจากภายนอก

ของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่ายประเภทนี้มักใช้เวลาก่อสร้างสร้างตัวที่
 ยาวนานแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้มแข็งยั่งยืนและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่ม
 ขึ้น 2 เครือข่ายจัดตั้งเครือข่ายจัดตั้งมักจะมี ความเกี่ยวข้องกันกับนโยบายหรือการ
 ดาเนินงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่อการจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไก
 ของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วและส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่
 เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้อิงพื้นฐานความต้องการความคิดความเข้าใจหรือม
 มมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกันเป็นการทำงาน
 เฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่องและมักจะจางหายไปเร็วที่สุดแล้วแต่
 เครือข่ายจะได้รับประโยชน์ที่ดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความ
 เข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสมาชิกจนนำไปสู่การพัฒนาเป็น
 เครือข่ายที่แท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสถานภาพของ
 เครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะ
 ก่อตั้ง 3 เครือข่ายวิวัฒนาการเป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ
 ตั้งแต่แรกและไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสม
 ผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคลองค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆในการ
 สนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกันโดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
 เฉพาะที่ชัดเจนนักหรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจัดประกายความคิดจากภายนอก
 ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอื่นๆ
 แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกันสร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและ
 พัฒนาดนเองเครือข่ายที่วันนี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรง
 ตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดีเมื่อได้รับการกระ
 ดันและสนับสนุนก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลาย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

คิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอื่น ๆ มาแล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกันสร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเองเครือข่ายที่ว่ามีแม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดีเมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทำนองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย

ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษาสภาพของเครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 3 เครือข่ายวิวัฒนาการเป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรกและไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคลองค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกันโดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนักหรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟังหรือการไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอื่น ๆ มาแล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกันสร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเองเครือข่ายที่ว่ามีแม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรกแต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดีเมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทำนองเดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมายเช่นเครือข่ายผู้สูงอายุเครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพเป็นต้นการสร้างเครือข่าย Networking การสร้างเครือข่ายหมายถึงการทำให้มีการติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจการสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระมากกว่าสร้างการคบค้า 7 Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences Vol 1 No 3 September December 2018 สมาคมแบบพึ่งพิงนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อกับการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียวเช่นการส่งจดหมาย

เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ เป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กรโดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตจำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมยาเสพติดสิทธิชุมชนการพัฒนาการศึกษาเป็นต้นและพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นร่วมของประชาชนในหลายพื้นที่และเป็นประเด็นในระดับนโยบายที่จะต้องมีการดำเนินการในเชิงกฎหมายและการจัดการในลักษณะสหวิทยาการโครงสร้างความสัมพันธ์

เครือข่ายกำหนดขึ้นทั้งนี้ได้นำวิชาการและนักวิจัยได้จำแนกเครือข่ายทางสังคมไว้หลายประเภทสรุปได้ดังนี้เครือข่ายเชิงพื้นที่คือการรวมตัวกันของกลุ่มที่อาศัยพื้นที่รูปธรรมหรือพื้นที่ดำเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการพัฒนาที่อาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายทาง Apakaro 2004 pp 8597 โดยยึดเอาพื้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายโดยลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้นสามารถจัดลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ได้หลายระดับตามพื้นที่และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังมีการแบ่งพื้นที่ตามความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ Ratnatilaka Na Bhuket 2009 pp 311312 โดยกิจกรรมของเครือข่ายเชิงพื้นที่นั้นจะอาศัยพื้นที่ทางกายภาพเป็นฐานกำหนดกิจกรรมและประเด็นปัญหา Ponsri 2007 pp 264265 ส่วนด้านความสัมพันธ์จะมีลักษณะกระบวนการทำงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบโดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางในระดับพื้นที่ขนาดใหญ่และมีศูนย์ประสานย่อยในพื้นที่ขนาดเล็ก Viset Boonserm 2004 p 34 เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักรังมารathon 100 Vol21 No1 2019 Journal of Social Development เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมได้แก่เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มโดยมองข้ามมิติในเชิงพื้นที่มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจังและพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง Apakaro 2004 pp 8597 โดยเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้นส่วนใหญ่เกิดจากประเด็นปัญหาและความสนใจของผู้ที่ทำงานในกิจกรรมนั้นๆ แล้วหาแนวร่วมและพัฒนาเครือข่ายขึ้นมา ดังนั้นกิจกรรมความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายๆ ฝ่ายที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและใช้ความเป็นเครือข่าย

๓๘๒๔๕กระบวนการสร้างเครือข่ายแนวทางในการสร้างเครือข่ายดังนี้ 53 ๕๔๑เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับมอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบการหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วมดังกล่าวกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายที่ศทางกิจกรรมหลักและคุณสมบัติของสมาชิกให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วยเพื่อป้องกัน

แต่ละอย่างและวัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆนอกจากนั้นแนวทางในการสร้างและพัฒนารูปแบบสอดคล้องกับแนวคิด Seymour 1997 p 112 ที่เสนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายว่าควรดำเนินการดังนี้ 1 เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับมอบหน้าที่ในการบริหารจัดการการประชุมให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบการหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรมที่เป็นผลประโยชน์ร่วมดังกล่าว 2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายที่ศทางกิจกรรมหลักและคุณสมบัติของสมาชิกให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วยเพื่อป้องกันการครอบงำจากกลุ่มคนบางกลุ่มทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมและความต้องการของสมาชิก 3 จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปรารถนาตัวเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานจัดการและสง่าสั่งบำรุงให้กับสมาชิกซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเองและกลุ่มแกนต้องดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นำเครือข่ายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกและป้องกันการผูกขาดอำนาจ 4 ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการเลือกกิจกรรมและวิธีการทำงานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย 5 เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากรเพื่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจการของเครือข่ายและความสามารถในการพึ่งตนเองทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุนเท่านั้นแต่ยังหมายความ

การครอบงำจากกลุ่มคนบางกลุ่มทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมและความต้องการของสมาชิก๓จัดตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายที่ปรารถนาตัวเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานจัดการและสง่าสั่งบำรุงให้กับสมาชิกซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเองและกลุ่มแกนต้องดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นำเครือข่ายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกและป้องกันการผูกขาดอำนาจ๔ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่นมีส่วนร่วมอย่างสำคัญต่อความสำเร็จของเครือข่ายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้า

คือการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละเครือข่ายจะต้องมีการคัดเลือกฝึกฝนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่เสมอโดยแต่ละเครือข่ายต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้การพัฒนาเครือข่ายแนวทางในการสร้างองค์กรเครือข่ายควรดำเนินการดังนี้ 1 เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับมอบหน้าที่ในการจัดการประชุมให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบและการหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรม 2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายที่ศทางกิจกรรมหลักและคุณสมบัติของสมาชิกให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วยเพื่อป้องกันการครอบงำจากกลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมและความต้องการของสมาชิก 3 จัดตั้งกลุ่มแกนขององค์กรเครือข่ายเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานจัดการและสง่าสั่งบำรุงให้กับสมาชิกซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเองและกลุ่มแกนต้องดำเนินกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นำองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกและป้องกันการผูกขาดอำนาจ 4 ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่นมีส่วนร่วมสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการเลือกกิจกรรมและวิธีการทำงานขององค์กรเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย 5 องค์กรเครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากรเพื่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจการขององค์กรเครือข่ายและความสามารถในการพึ่งตนเองทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองวารสารمجการพัฒนาสังคม 170

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการเลือกกิจกรรมและวิธีการทำงานของเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย๕เครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากรเพื่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจการของเครือข่ายและความสามารถในการพึ่งตนเองทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทุนเท่านั้นแต่ยังหมายความรวมถึงคุณภาพของสมาชิกวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฯทำให้เครือข่ายมีสภาพถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เครือข่ายและผู้นำเครือข่ายได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากสมาชิกเครือข่ายอีกทั้งยังได้สามารถดำเนินงานได้กว้างขวางอาจมีชื่อเสียงลักษณะของเครือข่าย

เหมาะสมทั้งด้านความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้การพัฒนาเครือข่ายแนวทางในการสร้างองค์กรเครือข่ายควรดำเนินการดังนี้ 1. เชิญองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมประชุมโดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมหรือเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกันมอบหน้าที่ในการจัดการประชุมให้กับบรรดาผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันรับผิดชอบและการหาข้อตกลงร่วมในกิจกรรม 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทิศทางกิจกรรมหลักและคุณสมบัติของสมาชิกให้ชัดเจนโดยให้สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดด้วยเพื่อป้องกันการครอบงำจากกลุ่มเครือข่ายบางกลุ่มทั้งนี้ควรมีการทบทวนเป็นระยะๆเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมและความต้องการของสมาชิก 3. จัดตั้งกลุ่มแกนนำขององค์กรเครือข่ายเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานจัดการและสง่าสับนารุงให้กับสมาชิกซึ่งต้องไม่ติดอยู่กับกิจกรรมประจำวันขององค์กรตัวเองและกลุ่มแกนนำต้องดำเนินกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ต้องมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มผู้นำองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของสมาชิกและป้องกันการผูกขาดอำนาจ 4. ความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและความผูกพันที่เหนียวแน่นมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจการเลือกกิจกรรมและวิธีการทำงานขององค์กรเครือข่ายในลักษณะประชาธิปไตย 5. องค์กรเครือข่ายต้องมีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากรเพื่อความมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจการขององค์กรเครือข่ายและความสามารถในการพึ่งตนเองทรัพยากรนี้ไม่ได้หมายถึงเงินต้นวารสารกรมการพัฒนาลังคม 170 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคมเมษายน 2564 เท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณภาพของสมาชิกวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฯ 6. ทาให้องค์กรเครือข่ายมีสภาพถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและอาจส่งข่าวสารไปให้กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรองเครือข่ายได้๗สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเพื่อเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งมีได้ทั้งทางแนวราบแนวตั้งหรือในภูมิภาคต่างระดับกันการเชื่อมเครือข่ายทำได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการมีกิจกรรมร่วมกันหรือเป็นตัวแทนร่วมคนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและการร่วมกันประสานงานการประชุม๘มีการติดตามผลและประเมินผล

เท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณภาพของสมาชิกวิธีการจัดการแบบมีส่วนร่วมเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารฯ 6. ทาให้องค์กรเครือข่ายมีสภาพถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้องค์กรเครือข่ายและผู้นำองค์กรเครือข่ายได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากสมาชิกเครือข่ายอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้กว้างขวางขึ้นอาจมีชื่อเสียงลักษณะขององค์กรเครือข่ายเพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและอาจส่งข่าวสารไปให้กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรององค์กรเครือข่ายได้ 7. ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเพื่อเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้นการเชื่อมเครือข่ายทำได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการมีกิจกรรมร่วมกันหรือเป็นตัวแทนร่วมคนในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและการร่วมกันประสานงานการประชุม 8. ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจำสม่ำเสมอและถี่ถ้วนโดยดูความสอดคล้องของแผนการทำงานกับวัตถุประสงค์ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายในแต่ละระยะทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดวิธีการและเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมองค์กรเครือข่ายและร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 9. ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกนนำและผู้นำเครือข่ายสม่ำเสมอ 10. ถ้าวัตถุประสงค์ขององค์กรเครือข่ายดีการเชื่อมโยงภายในองค์กรเครือข่ายเหมาะสมเอื้อให้เกิดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความเข้มแข็งของสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอำนาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์การดำเนินงานองค์กรเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุดจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป

๓๙๙ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกนและผู้นำเครือข่ายสม่ำเสมอ ๑๐ ทั่ววัตถุประสงค์ของเครือข่ายคือการเชื่อมโยงภายในเครือข่ายเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความเข้มข้นของสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอำนาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์การดำเนินงานของเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุดการสร้างเครือข่ายนั้นอาจจำแนกเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายตามขั้นตอนต่างๆ ๕ ๖ กระบวนการทำงานและวงจรชีวิตของเครือข่ายกระบวนการจัดการเครือข่ายว่ามี ๔ ขั้นตอนตามวงจรชีวิตเครือข่ายดังนี้ ๑ ขั้นตอนการตระหนักและการก่อตัวของเครือข่ายเป็น

สารฯ ๖ ทาให้องค์กรเครือข่ายมีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้องค์กรเครือข่ายและผู้นำองค์กรเครือข่ายได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากสมาชิกเครือข่ายอีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้กว้างขวางขึ้นอาจมีชื่อเสียงลักษณะขององค์กรเครือข่ายเพื่อให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและอาจส่งข่าวสารไปให้กับบุคคลเป้าหมายที่สามารถให้การรับรององค์กรเครือข่ายได้ 7 ควรสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายเพื่อเสริมให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้นการเชื่อมโยงเครือข่ายทาได้ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยการมีกิจกรรมร่วมกันหรือเป็นตัวแทนร่วมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและการร่วมกันประสานงานการประชุม 8 ควรมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจาสมาเสมอและถี่ถ้วนโดยดูความสอดคล้องของแผนการทำงานกับวัตถุประสงค์ความก้าวหน้าและความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายในแต่ละระยะทั้งนี้ควรให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดวิธีการและเรื่องชีวิตประสิทธิภาพของกิจกรรมองค์กรเครือข่ายและร่วมเรียนรู้ตลอดกระบวนการติดตามและประเมินผล 9 ควรมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการเครือข่ายให้กับองค์กรแกนและผู้นำเครือข่ายสม่ำเสมอ 10 ทั่ววัตถุประสงค์ขององค์กรเครือข่ายคือการเชื่อมโยงภายในองค์กรเครือข่ายเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและความเข้มแข็งของสมาชิกโครงการหรือกิจกรรมมีลักษณะกระจายอำนาจไปให้กับมวลสมาชิกที่ได้รับประโยชน์การดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุดจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเครือข่ายนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้รับแต่สิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จเป็นเครือข่ายมากกว่าผลสำเร็จในทางตรงคือความสามัคคีที่มีต่อกันของสมาชิกและผู้คนในสังคมตั้งนั้นไม่ว่าเครือข่ายจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองอย่างไรสิ่งทีทุกเครือข่ายควรดาเนินการอย่างยิ่ง

การวางผังเครือข่ายการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ ๔ การจัดระบบการติดต่อสื่อสาร ๕ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ๖ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม ๗ การส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ขั้นการพัฒนาความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์วิธีวิธีการดังนี้ ๑ การทบทวนและสรุปบทเรียน ๒ การเสริมสร้างผู้นำและหน่วยงานของเครือข่าย

ได้นำความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานคิดที่นักวิจัยนำมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของโครงการวิจัยดังแสดงในแผนภาพที่ 1 แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมการวิจัยการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เครือข่าย SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมร่วมความสามารถหลักวัตถุประสงค์หลักจุดมุ่งหมายเชิงกลยุทธ์ดัชนีวัดความสำเร็จแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการบริหารจัดการเครือข่ายจัดตั้งโครงสร้างจัดบทบาทหน้าที่สมาชิกกำหนดผู้นำจัดระบบติดต่อสื่อสารการทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันต่อเนื่องจัดระบบสารสนเทศการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการความรู้การมีส่วนร่วมกำหนดเป้าหมายความรู้การปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้การเสริมพลังการสรุปและถอดบทเรียนการทดลองยกระดับความรู้การสร้างความรู้และการใช้ประโยชน์การบูรณาการการวิจัยและการจัดการงานวิจัยในโครงการ

๔๐๓ การเสริมสร้างกิจกรรมสาธารณะและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ การขยายกิจกรรมและนวัตกรรมโน้ตชน ๕ การสร้างความรู้ใหม่และการจัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง ๖ การเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้ง ๗ การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและระบบการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ๘ ขั้นตอนการรักษาสัมพันธ์และความต่อเนื่องมีแนวทางดังนี้ ๑ การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ๒ การรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกของเครือข่าย ๓ การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

จัดการเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ดำเนินงานบริหารงานเครือข่ายเป็นระบบมีประสิทธิภาพคือเปิดโอกาสให้บุคลากรเครือข่ายมีส่วนกำหนดวัตถุประสงค์ข้อตกลงในการทำงานมีโครงสร้างการบริหารเครือข่ายที่เป็นเอกภาพการสื่อสารระหว่างผู้นำกับสมาชิกในเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบมีการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานขั้นตอนที่ 5 การติดตามผลพัฒนาการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือได้แก่การสร้างนวัตกรรมใหม่และจัดการความรู้ที่ต่อเนื่องมีการสรุปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมให้สมาชิกมีอิสระในความคิดให้เกียรติยอมรับกันและเสริมสร้างวัฒนธรรมเครือข่ายเพื่อขจัดความขัดแย้งโดยร่วมมือกันสร้างบรรยากาศแบบพลังเกื้อกูลสามัคคีสร้างบรรยากาศการทำงานเครือข่ายความร่วมมือแบบสมานฉันท์สร้างภาวะผู้นำในองค์กรเครือข่ายรวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจในการร่วมมือทำงานที่เป็นระบบขั้นตอนที่ 6 การธำรงรักษาความต่อเนื่องของเครือข่ายโดยมีการบริหารจัดการข้อมูลให้ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งานมีการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่ายทุกระดับมีการจัดสรรผลประโยชน์จากความร่วมมือในลักษณะแบบที่เท่าเทียมกันมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บทบาทของเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเครือข่ายควรเป็นลักษณะของพันธมิตรเป็นภาคีกับกลุ่มบุคคลหน่วยงานองค์กรที่ไม่ใช่คู่แข่งขั้นกันรวมถึงมีการนำระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการประสานงานกับเครือข่ายต่างๆจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สรุป

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ปรึกษาหารือของประชาชน 55 ๕๖พงษ์เมธีไชยศรีหาได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัยพบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพด้านหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนอยู่ในระดับมากร้อยละ๓๔ระดับปานกลางร้อยละ๔๑และระดับน้อยร้อยละ๒๕ด้านหลักเสรีภาพในระดับมากร้อยละ๓๐ระดับปานกลางร้อยละ๕๐และระดับน้อยร้อยละ๑๘ด้านหลักความเสมอภาคร้อยละ๓๕ระดับปานกลางร้อยละ๔๔และ

ระดับน้อยร้อยละ๑๙ด้านหลักกฎหมายร้อยละ๔๑ระดับปานกลางร้อยละ๓๖และระดับน้อยร้อยละ๒๒ด้านหลักเสียงข้างมากร้อยละ๕๓ระดับปานกลางร้อยละ๓๐และระดับน้อยร้อยละ๑๖๐๒ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัจจัยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้สถาบันทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด X ๔๖๒รองลงมาเป็น

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

อย่างเป็นระบบและตีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากประเด็นศึกษาที่กำหนดไว้หลังจากนั้นนำมาสร้างเป็นบทสรุปของแต่ละประเด็นศึกษาผลการวิจัยการวิจัยเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นสรุปได้ดังนี้ 1 จากการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยพบว่าความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 198 คนคิดเป็นร้อยละ 504 อยู่ในระดับมาก 135 คนคิดเป็นร้อยละ 343 และอยู่ในระดับน้อยจำนวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 153 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 11 ด้านหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากจำนวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 341 ระดับปานกลางจำนวน 163 คนคิดเป็นร้อยละ 415 และระดับน้อยจำนวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 244 12 ด้านหลักเสรีภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากจำนวน 121 คนคิดเป็นร้อยละ 308 ระดับปานกลางจำนวน 200 คนคิดเป็นร้อยละ 509 และระดับน้อยจำนวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 183 254 Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus Vol 5 No 2 July December 2018 13 ด้านหลักความเสมอภาคประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากจำนวน 141 คนคิดเป็นร้อยละ 359 ระดับปานกลางจำนวน 176 คนคิดเป็นร้อยละ 448 และระดับน้อยจำนวน 76 คนคิดเป็นร้อยละ 193 14 ด้านหลักกฎหมายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากจำนวน 165 คนคิดเป็นร้อยละ 419 ระดับปานกลางจำนวน 145 คนคิดเป็นร้อยละ 369 และระดับน้อยจำนวน 83 คนคิดเป็นร้อยละ 212 15 ด้านหลักเสียงข้าง

MCU KhonKaen Campus Vol 5 No 2 July December 2018 ค่า 5 ระดับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า 1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพด้านหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนอยู่ในระดับมากร้อยละ 341 ระดับปานกลางร้อยละ 415 และระดับน้อยร้อยละ 244 ด้านหลักเสรีภาพในระดับมากร้อยละ 308 ระดับปานกลางร้อยละ 509 และระดับน้อยร้อยละ 183 ด้านหลักความเสมอภาคร้อยละ 359 ระดับปานกลางร้อยละ 448 และระดับน้อยร้อยละ 193 ด้านหลักกฎหมายร้อยละ 419 ระดับปานกลางร้อยละ 369 และระดับน้อยร้อยละ 212 ด้านหลักเสียงข้างมากร้อยละ 535 ระดับปานกลางร้อยละ 305 และระดับน้อยร้อยละ 160 2 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปัจจัยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้สถาบันทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด X 462 รองลงมาเป็นสถาบันทางการเมือง X 454 สถาบันครอบครัว X 453 สื่อสารมวลชน X 445 และด้านศาสนา X 442 ตามลำดับ 3 ปัจจัยการกลมกลืนทางการเมืองที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 ได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองส่วนปัจจัยด้านศาสนาและสื่อสารมวลชนไม่ส่งผลแต่อย่างใด 4 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

สถาบันทางการเมือง X ๔๔๔สถาบันครอบครัว X ๔๔๕สื่อสารมวลชน X ๔๔๕และด้านศาสนา X ๔๔๒ตามลำดับปัจจัยการล้อมเกลทางการเมืองที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ ได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองส่วนปัจจัยด้านศาสนาและสื่อสารมวลชนไม่ส่งผลแต่อย่างใด ๔ แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกัน

เบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่า 1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพด้านหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนอยู่ในระดับมากที่สุด 341 ระดับปานกลางร้อยละ 415 และระดับน้อยร้อยละ 244 ด้านหลักเสรีภาพในระดับมากที่สุด 308 ระดับปานกลางร้อยละ 509 และระดับน้อยร้อยละ 183 ด้านหลักความเสมอภาคร้อยละ 359 ระดับปานกลางร้อยละ 448 และระดับน้อยร้อยละ 193 ด้านหลักกฎหมายร้อยละ 419 ระดับปานกลางร้อยละ 369 และระดับน้อยร้อยละ 212 ด้านหลักเสียงข้างมากร้อยละ 535 ระดับปานกลางร้อยละ 305 และระดับน้อยร้อยละ 160 2 ทิศนคติของประชาชนที่มีต่อปัจจัยการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้สถาบันทางการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด X 462 รองลงมาเป็นสถาบันทางการเมือง X 454 สถาบันครอบครัว X 453 สื่อสารมวลชน X 445 และด้านศาสนา X 442 ตามลำดับ 3 ปัจจัยการล้อมเกลทางการเมืองที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่สถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองส่วนปัจจัยด้านศาสนาและสื่อสารมวลชนไม่ส่งผลแต่อย่างใด 4 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกัน อบรมกล่อมเกลทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเชื่อต่อการเป็นพลเมือง

อบรมกล่อมเกลทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเชื่อต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันทางการศึกษาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทำหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันทางการเมืองในแต่ละ ๕ วัตถุประสงค์ทางแผนกแก้วเพ็ญภาจันทร์

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคมธันวาคมพศ 2561 Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University Vol 5 No2 JulyDecember 2018 105 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่น Approach for Developing the People s Democratic Political Culture Chum Phae Municipality Area Khon Kaen Province ดรพงษ์เมธีไชยศรีหา 1 Dr Pongmetee Chaiseeha บทความวิชาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญในอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งสิ้น 9 คนโดยทำการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอุปมานได้แก่การวิเคราะห์และตีความผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเชื่อต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันทางการศึกษาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทำหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันทางการเมืองในแต่ละประเภทดำเนินการทั้งนี้หากทั้งสามสถาบันดำเนินการได้ครบถ้วนการพัฒนาประชาธิปไตยภายใน

หลักหลักอคติและธรรมคุ้มครองโลก๒การรณรงค์หาเสียงใช้หลัก
 อธิปไตย๓การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองใช้หลักหลักสราญชัย
 ธรรม๖และบทบาทของผู้นำชุมชนในการกำหนดนโยบายใช้หลักอภิธานีย
 ธรรม๗57๕๘อิสมาแอลเบญอ์บรอฮีมและธนาสฤษฏีสตะเวทินได้วิจัยเรื่อง
 วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคง
 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยผลการวิจัยพบว่าประชาชนในพื้นที่สาม
 จังหวัดชายแดนใต้ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนธันวาคม 2561 79 วัฒนธรรมแบบมีส่วน
 ร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัด
 ชายแดนใต้ของไทย The Culture on Political Participation of the
 People and the Development Security in the Three Southern
 Border Provinces นายอิสมาแอลเบญอ์บรอฮีมและรองศาสตราจารย์ดร
 ธนาสฤษฏีสตะเวทินคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทศัยการวิจัย
 เรื่องวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความ
 มั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
 วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
 รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่าประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ส่วน
 ใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและ
 สนับสนุนต่อการสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
 ความมั่นคงเพื่อความสงบสุขและสันติในพื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย
 ด้านการพัฒนาระบบการยุติธรรมด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยด้านการ
 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมด้านการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการพัฒนา
 เศรษฐกิจด้านการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยาและ
 ด้านการพัฒนาการเมืองตามลำดับทั้งนี้การที่ภาครัฐได้ดำเนินยุทธศาสตร์สนอง
 รับแนวทางตามพระราชดำริเข้าใจเข้าใจถึงพัฒนาได้สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้อง
 ประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็มีความต้องการเข้าไปมี
 ส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้การแก้ไข
 ปัญหาความไม่สงบสามารถดำเนิน

ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมี
 ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาความมั่นคงเพื่อความสงบสุขและสันติในพื้นที่ได้อย่างมี
 นัยสำคัญประกอบด้วยด้านการพัฒนาระบบการยุติธรรมด้านการพัฒนาระบบ
 สาธารณูปโภคด้านการพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมด้านการพัฒนาระบบการ
 ศึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการ
 พัฒนาสังคมจิตวิทยาและด้านการพัฒนาการเมืองตามลำดับทั้งนี้การที่ภาครัฐ
 ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สนองรับแนวทางตามพระราชดำริเข้าใจเข้าใจถึงพัฒนาได้
 สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนธันวาคม 2561 79 วัฒนธรรมแบบมีส่วน
 ร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัด
 ชายแดนใต้ของไทย The Culture on Political Participation of the
 People and the Development Security in the Three Southern
 Border Provinces นายอิสมาแอลเบญอ์บรอฮีมและรองศาสตราจารย์ดร
 ธนาสฤษฏีสตะเวทินคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทศัยการวิจัย
 เรื่องวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความ
 มั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการ
 วิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
 รวบรวมข้อมูลผลการวิจัยพบว่าประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ส่วน
 ใหญ่มีความเห็นว่าภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมและ
 สนับสนุนต่อการสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
 ความมั่นคงเพื่อความสงบสุขและสันติในพื้นที่ได้อย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย
 ด้านการพัฒนาระบบการยุติธรรมด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยด้านการ
 พัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคมด้านการพัฒนาระบบการศึกษาด้านการพัฒนา
 เศรษฐกิจด้านการพัฒนาการค้าและการลงทุนด้านการพัฒนาสังคมจิตวิทยาและ
 ด้านการพัฒนาการเมืองตามลำดับทั้งนี้การที่ภาครัฐได้ดำเนินยุทธศาสตร์สนอง
 รับแนวทางตามพระราชดำริเข้าใจเข้าใจถึงพัฒนาได้สร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้อง
 ประชาชนในพื้นที่ในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็มีความต้องการเข้าไปมี
 ส่วนร่วมในการพัฒนาความมั่นคงภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้การแก้ไข
 ปัญหาความไม่สงบสามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะเป็น
 ดังนั้นภาครัฐจึงควรผลักดันการเสริมสร้างกระบวนการทางวัฒนธรรมแบบมีส่วน
 ร่วมทางการเมืองในทุกมิติที่สำคัญวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
 พัฒนาความมั่นคง

กลุ่มเป็นแนวร่วมกับกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เป็นต้นตอรับทางเศรษฐกิจมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่อนข้างน้อยเพราะตัวแบบของ Lipset ที่นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยใช้ไม่ได้กับประเทศในเอเชียรวมทั้งไทย 59 ๖๐ นิตธิกรกล้าคุ้มและเขียวชาญอาศวีคุณกุลได้วิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูงและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการเมือง

และหน่วยงานของรัฐเข้ามาร่วมกัน 2 ด้านการเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งตรวจสอบกระบวนการใช้อำนาจรัฐประชาชนทากิจกรรมทางการเมืองแสดงความคิดเห็นตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อปกป้องและเรียกสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมให้กับตนเองกลุ่มของตนเองการปกป้องผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 3 ด้านการประท้วงอำนาจรัฐและเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนอำนาจรัฐประชาชนส่วนหนึ่งจัดกิจกรรมประท้วงทางการเมืองเสียสละเพื่อส่วนรวมเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนอำนาจรัฐจัดเลือกตั้งใหม่ 4 ด้านร่วมมือเชิงวิพากษ์กับรัฐและผูกพันในทางสร้างสรรค์ในกระบวนการใช้อำนาจของประชาชนสังคมไม่ขัดขวางการแสดงออกของประชาชนเพราะอาจก่อให้เกิดความรุนแรงจัดกิจกรรมเรียกร้องให้มีการปรับโครงการยื่นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลสอดคล้องกับนิตธิกรกล้าคุ้มและเขียวชาญอาศวีคุณกุล 8 ได้วิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูง 62 กระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมากระบวนการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 1 ด้านการดำเนินการเลือกตั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นสร้างการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นโดยเลือกตั้งนักการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มการเมืองภาค 8 นิตธิกรกล้าคุ้มและเขียวชาญอาศวีคุณกุลวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 256๐ หน้า 12513๐วารสารวิทยาลัยสงขนครลาปางปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2564 134 ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับนักการเมืองในท้องถิ่นทุกระดับช่วย

ร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาได้แก่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยการอบรมกล่อมเกล่าทางการเมืองและสาขาวิชาที่ศึกษา 60 ๖๑ ๖๒ อธิษมาแอลเบญจวิธานและธนาสฤษดิ์สตะเวทินวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับการพัฒนาความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

125 Journal of Southern Technology Vol11 No1 January/June 2018 วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา The Democratic Political Culture of the Undergraduate Students Mahidol University Salaya Campus นิตธิกรกล้าคุ้มเขียวชาญอาศวีคุณกุลสาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ email tamagolf@hotmail.com Nitithorn Klankoom Choicharn Arsuwattanakul Political Science Program Faculty of Social Sciences Kasetsart University บทคัดย่อการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1 ระดับวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาจำนวน 386 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบมีขั้นตอนและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันโดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับสูงและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายานอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาได้แก่ความรู้ความเข้าใจ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๔๔ สมปองรักษารธรรมได้วิจัยเรื่องความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ช่วงปีพศ๒๕๔๙๒๕๕๒ ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ๕ จังหวัดภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก ระดับความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในภาคใต้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาประเด็นพบว่าความตื่นตัวทางการเมืองด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางและความตื่นตัวทางการเมืองด้านพฤติกรรมอยู่ในระดับน้อยดังผล

ต่างกันสอดคล้องกับการวิจัยของสมปองรักษารธรรมได้วิจัยเรื่องความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในประเทศไทย ช่วงปีพศ 2549-2552 ศึกษากรณีเปรียบเทียบนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 จังหวัดภาคใต้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตื่นตัวทางการเมืองได้แก่ชั้นปีที่ศึกษาต่างกันมีความตื่นตัวทางการเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับสูงทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจด้านพฤติกรรมทางการเมืองและภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 000 p 001 6 ข้อเสนอแนะ 1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการวิจัยวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รองลงมาคือด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านความสำนึกในหน้าที่พลเมือง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามลำดับ ดังนั้นผู้บริหารครูผู้สอนและผู้มีส่วนหรือหน้าที่เกี่ยวข้องควรรักษาสิ่งที่ดีมีมาตรฐานไว้และพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยการค้นหาคัดที่ยังมีข้อบกพร่องแล้วแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้น และจุดที่ดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อยกระดับวัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นให้อยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป 11 ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการปกครองระบอบ

๔๕ ระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังอยู่ในระดับปานกลางและระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังในบริบทของเพศอายุตำแหน่งระดับการศึกษาอาชีพและประสบการณ์การทำงานไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังที่มีอายุที่อาศัยอยู่สถานภาพรายได้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของ

วารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายนมิถุนายน 2558 165 อัตลักษณ์และวัฒนธรรมทางการเมืองของผู้นำระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรัง Identities and Political Culture of the Subdistrict and Village Leaders Trang Province คัมภีร์พลการ Khampee Ponkarn คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนันท์ถนอมประยูร Oranan Kalantapura คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Email fsocong kuacth บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่กานันและผู้ใหญ่บ้านใน 10 อาเภอของจังหวัดตรังจำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามสำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ 05 ผลการวิจัยพบว่าระดับอัตลักษณ์ของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังอยู่ในระดับปานกลางและระดับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบปรากฏว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังในบริบทของเพศอายุตำแหน่งระดับการศึกษาอาชีพและประสบการณ์การทำงานไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังที่มีอายุที่อาศัยอยู่สถานภาพรายได้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ของคนใต้และวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่าที่ระดับนัยสำคัญ 01 อัตลักษณ์ของคนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับน้อย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

คนใต้และวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่าที่ระดับนัยสำคัญ๐๑อัตลักษณ์ของคนใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับน้อยซึ่งหมายความว่าผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังที่มีอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้ระดับสูงมากขึ้นเท่าไรก็จะมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดทางการเมืองในลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยม 62 ๖๓เปรมศักดิ์แก้วมรกฏไต่วิจัยเรื่องวัฒนธรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรม

ตามลและหมู่บ้านที่มีเพศอายุตำแหน่งระดับการศึกษาอาชีพและประสบการณ์การทำงานที่มีทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองไม่แตกต่างกันส่วนผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังที่มีอาเภที่อาศัยอยู่ศาสนาสาณภาพรายไต่มีทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันแสดงให้เห็นความสอดคล้องของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยกล่าวคือผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังที่อาศัยอยู่ต่างอาเภนับถือศาสนาที่ต่างกันก็ล้วนมีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องประชาธิปไตยแต่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้การมีครอบครัวหรือไม่มีครอบครัวก็มีส่วนในเรื่องของความคิดทางการเมืองที่อาจจะต่างกันแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการมีเหตุผลผลและการที่มีรายได้สูงก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวที่มีความพร้อมมากก็จะมีแนวทางในเรื่องประชาธิปไตยที่สูงกว่าครอบครัวที่มีความพร้อมน้อยกว่าส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่าอัตลักษณ์ของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระดับต่ำซึ่งหมายความว่าคนที่ยังมีอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้สูงมากขึ้นเท่าใดก็ยังมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยสูงขึ้นเท่านั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังมีความคิดเป็นประชาธิปไตยมากกว่าอำนาจนิยมอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของคนตรังคือสามารถที่จะเข้ากับคนภาคอื่นๆได้ง่ายคือกินง่ายอยู่ง่ายจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประสมการณ์ใหม่ๆสืบเนื่องด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่หล่อหลอมให้คนตรังมีอัตลักษณ์ที่ต่างจากคนใต้ในจังหวัดอื่นๆเมื่อมองในภาพของการเมืองผ่านวัฒนธรรมทางการเมืองแล้วจึงได้ผลออกมาในทางบวกซึ่งก็มีแนวโน้ม

กรณีศึกษาอาเภเทพาจังหวัดสงขลาผลการศึกษาวิจัยพบว่าด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมืองแต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง๒ การเลือกตั้งมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเองแนวทางการเสริมสร้างการ

วัฒนธรรมการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาอาเภเทพาจังหวัดสงขลา POLITICAL PARTICIPATION CULTURE OF YOUTHS IN MULTICULTURAL SOCIETY A CASE STUDY OF THEPHA DISTRICT SONGKHLA PROVINCE เปรมศักดิ์แก้วมรกฏ Premsak Kaewmoragot สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Premsak.jomja@hotmail.com บทความวิชาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญและทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้าวิเคราะห์โดยใช้การตีความตามสภาพบริบทผลการศึกษาพบว่าด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมืองแต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ 1 ต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง 2 การเลือกตั้ง 3 มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเองแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1 ครอบครัวปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง 2 โรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง 3 ชุมชนต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา 4 ศาสนาต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ 5 หน่วยงานทางการเมืองปกครองมีส่วนร่วมสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1 การศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้าน

มีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ครอบครัวปลูกฝังจิตสำนึก การเมืองโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองชุมชนต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมาศาสนาต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติหน่วยงานทางการเมืองปกครองมีส่วนร่วมสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่การศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ห่างไกลวัยรุ่นติดยาเสพติดจนท้าวินิจฉัยเรื่องบ้านเมืองตสภาพเศรษฐกิจครอบครัวรายได้ไม่พอเลี้ยง

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา POLITICAL PARTICIPATION CULTURE OF YOUTHS IN MULTICULTURAL SOCIETY A CASE STUDY OF THEPHA DISTRICT SONGKHLA PROVINCE เปรมศักดิ์แก้วมรกฏ Premsak Kaewmoragot สาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Preamsak.jomja@hotmail.com บทความวิชาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญและทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า วิเคราะห์โดยใช้การตีความตามสภาพบริบทผลการวิจัยพบว่าด้านลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นจะเป็นไปในรูปแบบของการพูดคุยเรื่องการเมืองแต่ที่เป็นหลักคือการไปเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญด้านลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่วัยรุ่นพึงประสงค์ได้แก่ 1 ต้องการพื้นที่เพื่อใช้ในการแสดงออกทางการเมือง 2 การเลือกตั้ง 3 มีส่วนร่วมในการเลือกผู้ปกครองระดับท้องถิ่นด้วยตนเองแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1 ครอบครัวปลูกฝังจิตสำนึกการเมือง 2 โรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง 3 ชุมชนต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองขึ้นมา 4 ศาสนาต้องปลูกฝังเรื่องความดีหรือสิ่งที่ควรประพฤติ 5 หน่วยงานทางการเมืองปกครองมีส่วนร่วมสำคัญเพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นได้แก่ 1 การศึกษาที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่ห่างไกล 2 วัยรุ่นติดยาเสพติดจนท้าวินิจฉัย

ชี้ทำให้วัยรุ่นสนใจแต่เรื่องปากท้องและทำงานการพนันฟุตบอลแพร่หลายเครื่องครัวอันตรายจนไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางการเมืองเพราะกลัวจะตกเป็นเป้าหมายของฝ่ายตรงข้าม 63 ๖๔ปรมตวรรษบรรณสารพลสุยะพรหมและบุษกรวัฒนบุตรได้วิจัยเรื่องความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่าความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นมีลักษณะสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึดมั่น๖๓คัมภีร์พลการและอรนันทกถลักษณ์และ

85 วารสารมจรสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น THE STUDY OF CITIZENSHIP FOR DEMOCRACY PROMOTION IN LOCALITY ปรมตวรรษบรรณสารพลสุยะพรหมบุษกรวัฒนบุตร Poramut Wannabaworn Surapon Suyaprom Busakorn Watthanabut บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 2 เพื่อศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีสำหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนาระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลจำนวน 22 รูปคนและจากแบบสอบถามจำนวน 399 คนชุดผลการวิจัยพบว่า 1 ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นพบว่ามีความสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมมีความเป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเคารพหลักความเสมอภาคเคารพสิทธิของกันและกันเท่าเทียมกันกล้าเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวมให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่อยึดถือคติศึกษาของสังคมเป็นหลักใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มีน้ำใจเลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์ฟังตนเองตรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือความอุปถัมภ์ของใครกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบในตนเองในขณะที่ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก X 355 เมื่อพิจารณา

วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ในระดับตำบลและหมู่บ้านจังหวัดตรังวารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษาปีที่๔ฉบับพิเศษมีถุณายน๒๕๕๘๑๖๕๓๖๖๔ปรมศักดิ์แก้วมรกฏวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีปีที่๑๒ฉบับพิเศษ ตุลาคม๒๕๖๑๑๒๒๒๕

2564 การสนทนากลุ่ม 10 สิงหาคม 2564 แนวทางการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยพระปลัดวันดีสวนเวทผู้สัมภาษณ์การสนทนากลุ่มที่ 1 10 สิงหาคม 2564 แนวทางการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยพระปลัดวันดีสวนเวทผู้สัมภาษณ์ชลิตวงษ์สกุลและคณะ 2564 การตื่นตัวทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอหนองจางจังหวัดอุทัยธานีในรายงานการวิจัยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไชยวัฒน์ศรีภักษ์ 2551 นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดเลยกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้า เทศบาลตำบลนาอ้อ 2564 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนาอ้อเรียกใช้เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 จาก http www.tessabannaogothindex.php welcome detail 831 menu บุญเกียรติกระเวทพันธุ์ 2552 วัฒนธรรมประชาธิปไตยวารสารวัฒนธรรมไทย 48 6 2325 เปรมศักดิ์แก้วมรกฏ 2561 วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธนบุรีผู้ให้ข้อมูล

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๔๖ และเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมมีความเป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเคารพหลักความเสมอภาคเคารพสิทธิของกันและกันเท่าเทียมกันกล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวมให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลักใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มีน้ำใจเลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์พึ่งตนเองดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือความอุปถัมภ์ของใครกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบในตนเอง๒หลักธรรมแนวคิดและทฤษฎีสำหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริม

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

85 วารสารจรรยาบรรณศาสตร์ปริทรรศน์ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น THE STUDY OF CITIZENSHIP FOR DEMOCRACY PROMOTION IN LOCALITY ปรมตวรรณบรรณสุรพลสุขะพรหมบุษกรวิวัฒน์บุร Poramut Wannabaworn Surapon Suyaprom Busakorn Watthanabut บทคัดย่อบทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อศึกษาความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 2 เพื่อศึกษาหลักธรรมแนวคิดและทฤษฎีสำหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นตามแนวทางพระพุทธศาสนาระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์รายบุคคลจำนวน 22 รูปคนและจากแบบสอบถามจำนวน 399 คนชุดผลการวิจัยพบว่า 1 ความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นพบว่ามีความสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมโดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมมีความเป็นตัวของตัวเองมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเคารพหลักความเสมอภาคเคารพสิทธิของกันและกันเท่าเทียมกันกล้าเสนอความคิดต่อส่วนรวมให้เวลากับกิจกรรมทางการเมืองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนใหญ่ยึดถือกติกาของสังคมเป็นหลักใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์มีน้ำใจเลือกรับข่าวที่เหมาะสมและมีประโยชน์พึ่งตนเองดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่อยู่ภายใต้การครอบงำหรือความอุปถัมภ์ของใครกล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบในตนเองในขณะที่ความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยรวมอยู่ในระดับมาก X 355 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย 1 ด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา X 389 2 ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย X 363 และ 3 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง X Doctor of

ประชาธิปไตยโดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรมคือหลักสี่ปรัสนธรรม๗ข้อพบว่า๑การเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักหน้าที่พบว่าได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการยึดถือค่านิยมของศาสนาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีการสำนึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบและรู้จักลำดับความคิดใครตรงปัญหาหน้าที่ของตนเองเข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเองข้อที่๒การเป็นผู้รู้จักผลรู้จักเป้าหมายพบว่าได้มีการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีเป้าหมายในทางความดีงามเพื่อเป็น

ธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา X 389 2 ด้านบุคลิกภาพประชาธิปไตย X 363 และ 3 ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง X Doctor of Philosophy Program in Public administration Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn rajavidyalaya University Department of Political Science Faculty of Social Sciences Mahachulalongkorn rajavidyalaya University ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน มิถุนายน 2560 86 346 4 ด้านกระบวนการกล่อมเกลารับรู้ทางการเมือง X 339 และ 5 ด้านการยึดถือค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตย X 338 ตามลำดับ 2 หลักธรรมแนวคิดและทฤษฎีสำหรับความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยการยึดมั่นในหลักพุทธธรรมคือหลักสี่ปรัสนธรรม 7 ข้อพบว่า 1 การเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักหน้าที่พบว่าได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการยึดถือค่านิยมของศาสนาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีการสำนึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบและรู้จักลำดับความคิดใครตรงปัญหาหน้าที่ของตนเองเข้าใจตระหนักในหน้าที่ของตนเองข้อที่ 2 การเป็นผู้รู้จักผลรู้จักเป้าหมายพบว่าได้มีการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีเป้าหมายในทางความดีงามเพื่อเป็นคนที่ให้เหตุผลและรู้ว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและคนรอบข้างและมีการยอมรับความเป็นจริงของผลที่เกิดขึ้นข้อที่ 3 การเป็นบุคคลที่รู้จักตนเองเป็นใครพบว่าได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความรู้ทางการเมืองในระดับประชาธิปไตยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคมข้อที่ 4 การรู้จักประมาณรู้จักความพอดีพบว่าได้มีการรู้จัก

เป็นทุนทางสังคมอยู่แล้วการส่งเสริมประชาธิปไตยมีพื้นฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นจริงก่อนหลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคลครอบครัว โรงเรียนวัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในการปลูกฝังการอบรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่น

ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมและรู้ถึงจารีตขนบธรรมเนียมของชุมชนและข้อที่ 7 การรู้จักบุคคลหรือการรู้จักอุปนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้อื่นพบว่าได้มีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเข้าใจพื้นเพใจคอเข้าใจอารมณ์ของคนในชุมชนมีการยอมรับข้อดีข้อเสียของตนเองและของผู้อื่นเรียนรู้การการดำเนินชีวิตร่วมกัน 3 แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นด้านการยึดมั่นในหลักธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาพบว่าประชาชนได้ยึดหลักธรรมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตชีวิตเป็นทุนทางสังคมอยู่แล้วการส่งเสริมประชาธิปไตยมีพื้นฐานจากการยึดถือปฏิบัติในหลักพระพุทธศาสนาให้เป็นจริงก่อนหลังจากนั้นอาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคลครอบครัว โรงเรียนวัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในการปลูกฝังการอบรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมในท้องถิ่นและมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เข้าใจและปฏิบัติได้จริงเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธธรรมคาสาคัญความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยหลักพุทธธรรม 87 วารสารเมืองสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ABSTRACT The objectives of this research were 1 To study Citizenizing for Democracy Promotion in Locality 2 To study the theory

๔๗และมีความรู้หลักพุทธธรรมให้เข้าใจและปฏิบัติได้จริงเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้การเมืองกับหลักพุทธธรรม 64 ๖๔ต่อสกุลพุทธพัตร์ได้วิจัยเรื่องระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติกับประสิทธิผลของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจัยพบว่าลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติในพื้นที่กรณีศึกษาคือระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติโดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

วารสารการเมืองการปกครอง 21 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมเมษายน 2564 ระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาต่อสกุลพุทธพัตร์สุวิชาเป่าอารีย์วันรับบทความ 25 มิถุนายน 2562 วันแก้ไขบทความ 23 สิงหาคม 2562 วันตอบรับบทความ 6 กันยายน 2562 บทความนี้เป็นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติและเพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้วิธีศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามด้วยการสังเกตและการสัมภาษณ์จากการศึกษาพบว่าลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติในพื้นที่กรณีศึกษาคือระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติโดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและทำให้การเมืองท้องถิ่นที่มีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีชนชั้นอำนาจอันเกิดจากสิทธิอำนาจตามประเพณีดั้งเดิมประกอบกับอำนาจจากบารมีนาสูอำนาจในทางกฎหมายอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่อยู่เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมืองภายใต้วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรึกษาหารือของคนในพื้นที่และยังพบว่าระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 ด้านคือ 1 มีผลต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 2 มีผลต่อความรวดเร็วในการพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและ 3 มีผลต่อความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการลดความขัดแย้งในพื้นที่คาสาคัญระบบอุปถัมภ์ระบบครอบครัวและเครือญาติคดีเห็นแก่เครือญาติ

ซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและทำให้การเมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีขั้นขึ้นนำอำนาจอันเกิดจากสิทธิอำนาจตามประเพณีดั้งเดิมประกอบกับอำนาจจากบารมีนำสู่อำนาจในทางกฎหมายอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่อยู่เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมืองภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรีชาหาหรือของคนในพื้นที่ 65 ๖๖ พรางกรุงศรีลือเกียรติได้วิจัยเรื่องระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่นในเทศบาลนครเชียงใหม่พบว่าในระยะเริ่มแรกของการปกครองท้องถิ่นนั้นระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้แต่งตั้งและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้

อุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายในพื้นที่กรณีศึกษาคือระบบการเมืองท้องถิ่นที่ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติโดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและทำให้การเมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีขั้นขึ้นนำอำนาจอันเกิดจากสิทธิอำนาจตามประเพณีดั้งเดิมประกอบกับอำนาจจากบารมีนำสู่อำนาจในทางกฎหมายอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่อยู่เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมืองภายใต้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าและวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรีชาหาหรือของคนในพื้นที่ 2 ความเกี่ยวข้องกับระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือญาติกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความเกี่ยวข้องระหว่างระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวในสังคมการเมืองกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านคือ 21 สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาตำบลในภาพรวมด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเครือญาติกันสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาทั้งตำบลโดยภาพรวมโดยปราศจากความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานวารสารการเมืองการปกครอง 38 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมเมษายน 2564 22 การดำเนินงานมีความรวดเร็วทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากการให้ความช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์และกำลังคนจากกำลังทรัพย์ส่วนตัว รวมถึงการประสานงานด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเครือญาติกันอีกทั้งยังมีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความรวดเร็วและต่อเนื่องในการดำเนินงานอีกด้วย 23 มีเสถียรภาพจากการที่ไม่มีการแข่งขันทางการเมืองและประชาชนในพื้นที่ยังศรัทธาและไว้วางใจในตระกูลของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและฝ่ายบริหารกับสภาท้องถิ่นเป็นกลุ่ม

๔๙สรุปได้ว่าจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยาโดยวัฒนธรรมทางการเมืองได้ที่สังคมการเมืองต้องการก็มีกฎปลูกฝังให้เป็นความคิดอุดมการณ์ความเชื่อสภาพปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเมืองและโครงสร้างทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งการพัฒนาประเทศไทยโดยจึงไม่ได้เจริญขึ้นในสังคมไทยและระบอบประชาธิปไตยได้หยุดชะงักลงนั้นมีสาเหตุมาจากการความขัดแย้งทางการเมือง

เพราะเมื่อประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลดีในทุกด้านความมั่นคงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเมืองการปกครองที่มีเสถียรภาพมีลักษณะของการพัฒนาเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปความมั่นคงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจรัฐซึ่งแต่ละรัฐอาจมีความแตกต่างกันจึงไม่อาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศที่ต้องการได้สภาพปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเมืองและโครงสร้างทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งการพัฒนาประเทศไทยโดยจึงไม่ได้เจริญขึ้นในสังคมไทยและระบอบประชาธิปไตยได้หยุดชะงักลงนั้นมีสาเหตุมาจากการกระทำรัฐประหารหลายครั้งโดยสลับกันไปมาระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลทหารที่มิใช่พรรคการเมืองไทยเมื่อพิจารณาการรัฐประหารแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากการแย่งชิงอำนาจกันในการเมืองในยุคแรกๆแต่ในระยะหลังสาเหตุของการกระทำรัฐประหารเพราะความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดการแตกแยกทางความคิดในหมู่ประชาชนรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการเมืองของประเทศไทยความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างยิ่งนอกจากนั้นระบบการเมืองของไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้าโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วัฒนธรรมทางการเมืองจะมีเอกลักษณ์หรือมีลักษณะเฉพาะในสังคมทางการเมืองของประเทศนั้นๆจนพัฒนาเป็นคุณค่าที่สำคัญในวิถีชีวิตของประชาชนจนกลายเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมทางการเมืองที่สืบทอดไปยังประชาชนรุ่นหลังในสังคมการเมืองของประเทศนั้นเป็นปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมทางการเมือง

การแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดการแตกแยกทางความคิดในหมู่ประชาชนรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการเมืองของประเทศไทยความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างยิ่งนอกจากนั้นระบบการเมืองของไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้าโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วัฒนธรรมทางการเมืองจะมีเอกลักษณ์หรือมีลักษณะเฉพาะในสังคมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการมีเสถียรภาพ

แตกต่างกันจึงไม่อาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศที่ต้องการได้สภาพปัจจุบันประเทศไทยมีระบบการเมืองและโครงสร้างทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่เข้มแข็งการพัฒนาประชาธิปไตยจึงไม่ได้เจริญขึ้นในสังคมไทยและระบอบประชาธิปไตยได้หยุดชะงักลงนั้นมีสาเหตุมาจากการกระทำรัฐประหารหลายครั้งโดยสลับกันไปมาระหว่างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาวาระการเลือกตั้งศึกษาหาข้อเท็จจริงปีที 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายนมิถุนายน 2562 17 จากคณะรัฐประหารโดยการแต่งตั้งจนกลายเป็นวงจรที่ไม่พึงปรารถนาในระบบการเมืองไทยเมื่อพิจารณาการทหารรัฐประหารแต่ละครั้งมีสาเหตุมาจากการแย่งชิงอำนาจกันทางการเมืองในยุคแรกๆแต่ในระยะหลังสาเหตุของการกระทำรัฐประหารเพราะความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดการแตกแยกทางความคิดในหมู่ประชาชนรวมทั้งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระบบการเมืองของประเทศไทยความขัดแย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างยิ่งนอกจากนั้นระบบการเมืองของไทยก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้าโดยเฉพาะสาเหตุที่มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วัฒนธรรมทางการเมืองจะมีเอกลักษณ์หรือมีลักษณะเฉพาะในสังคมทางการเมืองของประเทศนั้นๆพัฒนาเป็นคุณค่าที่สำคัญในวิถีชีวิตของประชาชนจนกลายเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมทางการเมืองที่สืบทอดไปยังประชาชนรุ่นหลังในสังคมการเมืองของประเทศนั้นเป็นปรากฏการณ์ของวัฒนธรรมทางการเมืองที่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยในช่วงเวลาและมีการปกครองจากการยึดอำนาจหรือการทหารรัฐประหารสลับกันไปมาในช่วงเวลา ก็แสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนชาวไทย

หัวข้อเน้นรูปแบบวัฒนธรรมทางการเมืองระบบอุปถัมภ์การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย๒การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล๓การเคารพศักดิ์ของการปกครองแบบประชาธิปไตย๔การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง๕การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง๖การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์๗การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์๘การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการรูป

กันก็จะเกิดความผาสกและรุ่มเย็นสืบต่อไป Journal of Legal Entity Management and Local Innovation Vol 7 No 2 February 2021 290 วัตถุประสงค์ของการวิจัย Research Objectives 1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคงสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคงสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจรอบแนวคิดการวิจัย Research Conceptual Framework การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดของทินพันธนาตะตะ 2546 เกี่ยวกับการมีจิตใจประชาธิปไตยของคนที่มีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยอันเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักของการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยโดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการตำรวจกองแผนงานความมั่นคงสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย 1 การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2 การยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล 3 การเคารพศักดิ์ของการปกครองแบบประชาธิปไตย 4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง 5 การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง 6 การมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ 7 การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 8 การไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ 291 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่นที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 วิธีดำเนินการวิจัย Research Methods 1 รูปแบบการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

จากนั้นติดต่อประสานงานผู้ให้ข้อมูลเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ ๒ ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมแบบสัมภาษณ์และศึกษาข้อคำถามในแบบเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตลอดจนเตรียมเครื่องมือช่วยสัมภาษณ์เช่น เครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จากการสัมภาษณ์ ๓ ขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้แก่ในการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ข้อมูลปฐมภูมิโดยการเก็บรวบรวมขึ้นมาจากหนังสืออ้างอิงทางพระพุทธศาสนาต่างๆจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒ ข้อมูลทุติยภูมิโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือวารสารตำราบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในประเทศไทยเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1 จัดเตรียมเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยคัดเลือกแบบเจาะจง 2 จัดทำหนังสือติดต่อขอหนังสือจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะได้ออกไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างและ 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามแบบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแบบเป็นทางการดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1 ขั้นตอนเตรียมการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนลงสนามจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆพร้อมกันนั้นในการที่จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนการสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง ในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบข้อมูลต่างๆที่บันทึก

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆจากการสัมภาษณ์และที่บันทึกเสียงไว้คณะผู้วิจัยจะนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและเพื่อชุมชนของผู้ให้ข้อมูลการสังเกตกิจกรรมโดยคณะผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหาในแง่มุมของการให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้อาจการสังเกตจดบันทึกในขณะเดียวกันจะมีการลง

ลึกผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆพร้อมกันนั้นผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์๒ติดต่อขอหนังสือจากผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาลัทธิธรรมสังคมนาถศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่บ้านบางกะจะอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีจำนวน๑๗คนเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม Participant observations ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่างๆที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์๔ขั้นตอนการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกวีดิทัศน์และสอดแทรกอุปกรณ์ 3 ในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับแล้วทำการสัมภาษณ์เชิงลึก Indepth Interview และที่สำคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาพรรณนาได้ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาในเชิงเอกสาร Documentary Study รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากพระไตรปิฎกหนังสือรายงานการวิจัยดุษฎีนิพนธ์รายงานการประชุมเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ชุมชนสร้างสรรค์หลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและข้อมูลพื้นฐานตำบลบางกะจะและข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิง

๘๔ การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของคณาธิการบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาจะให้ความสำคัญกับประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 67 ๖๘ ความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นก็ยอมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนระบอบปลัดภักก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนเป็นฐานเสียงให้ได้รับเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนประชาชนเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วก็ต้องทำงานให้เต็มที่ 68 ๖๙ นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตระหนักและ

มีความวิริยะอุตสาหะมีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสียสละกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมีวิสัยทัศน์นำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสู่การพัฒนาเห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารงานท้องถิ่นของนักการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการทำงานวารสารมาหาฯ ฟานนครทรรณ Journal of MCU Nakhondhat 67 ถ้ามีหลักการที่ชัดเจนการทำงานก็จะง่ายสะดวกเร็วขึ้นมีความเป็นธรรมและตัดสินใจปัญหาต่างๆได้แม่นยำ 2 นำเสนอแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นก็ยอมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นที่ต้องตระหนักถึงหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในชุมชนสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมที่แตกต่างแม้เราจะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ต้องอดทนอดกลั้นรับฟังในความเห็นต่างนั้นตรงรดาที่ผู้นั้นยังใช้สิทธิของตนเองภายใต้ขอบเขตแห่งกฎหมายข้อเสนอแนะ 1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็นการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างๆซึ่งสามารถนำไปสู่การวางรากฐานความเป็นประชาธิปไตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เป็นแนวทางการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยต่างๆ

เห็นความสำคัญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร 69 ๗๐ การเคารพสิทธิของผู้อื่นผู้ที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองอันชอบธรรมการได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยความสามารถความศรัทธาและความไว้วางใจของประชาชนก็จะเข้ามาทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ 70 ๗๑ การเมืองท้องถิ่นต้องมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งถือเป็นหลักการของประชาธิปไตย

และมีจิตสำนึกหรือวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในประเด็นดังต่อไปนี้ 17 1 จิตสำนึกและความศรัทธาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนศรัทธาแล้วจะมีความเชื่อมั่นถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องออกมาปกป้องระบบการเมืองที่ต้องรักษาเอาไว้คือระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นระบบการปกครองที่เสียหายน้อยที่สุดเพราะมีหลักการ 15 เอกตั้งทรัพย์สินราคาและความคิดในรัฐศาสตร์ร่วมสมัย เล่ม 2 กรุงเทพมหานครวิพริทธิ์ 2551 หน้า 77 16 เรื่องเดียวกันหน้า 24 17 สมปองรักษาธรรมความตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้กับการพัฒนาวัฒนธรรมพิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานครนครมหาวิทยาลัยเกริก 2552 หน้า 11 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลพบุรีปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2561 370 เคารพในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จิตสำนึกและความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยจะมีขึ้นในหมู่ประชาชนและผู้นำทางการเมืองจึงทำให้ระบอบประชาธิปไตยประสบความสำเร็จ 2 จิตสำนึกในเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยหลักสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการที่สำคัญขั้นพื้นฐานของระบบเสรีประชาธิปไตยเป็นการรับรองสิทธิของเสรีชนหรือประชาชนทั่วไปเช่นสิทธิในการแสดงความคิดเห็นสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร เป็นต้น 3 จิตสำนึกในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของผู้อื่นผู้ที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยจะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิของตนเองอันชอบธรรมเช่นถ้าตนเองถูกกีดกันไม่ให้ลงคะแนนเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิของตนเองกลับคืนมาซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนการต่อสู้

ปกครองและการบริหารงานจัดการและพัฒนาความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีมาตรฐานการครองชีพที่ได้อย่างเท่าเทียมให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถคิดริเริ่มและดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 99 ๑๐๐นักการเมืองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอแนะความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของท้องถิ่นไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนสาธารณะประชาพิจารณ์หรือการแสดงประชามติ 100 ๑๐๑เครือข่ายระบบขงปลัดภคเป็นการแสดงควมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความไว้วางใจของเครือญาติพรรคพวกเพื่อนฝูง

งามที่ยั่งยืนอันได้แก่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนทั้งปวงทั้งนี้ธรรมาภิบาลยังทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองตลอดจนตรวจสอบการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 3 องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 1 หลักนิติธรรมได้แก่การตรากฎหมายกฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคลสุดจิตนิยมิตกุล 2543 2 หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยทรงศรัทธาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์จริงใจขยันอดทนมีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติสุดจิตนิยมิตกุล 2543 3 หลักความโปร่งใสได้แก่การสร้างควมไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใสมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้สุดจิตนิยมิตกุล 2543 4 หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่สวนการประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออื่นๆสุดจิตนิยมิตกุล 2543 5 หลักความรับผิดชอบได้แก่การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตนสุดจิตนิยมิตกุล 2543 6 หลัก

การมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเองต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความอิสระปราศจากการขีดเส้นทางการเมืองปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสังคมตามยึดมั่นในหลักนิติธรรมเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นการยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การเคารพระเบียบของสังคมมีความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนสังคมประเทศชาติและสังคมโลกคือการมีระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีความเสียสละมีจิต

พลเมืองประชาธิปไตยจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดนั้นปัจจัยสำคัญอยู่ที่การพัฒนาตนเองของประชาชนเป็นหลักการพัฒนาตนเองของประชาชนหมายถึงการพัฒนาในหลายด้านแต่การพัฒนาเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตนเองทางการศึกษาคนที่มีการศึกษานั้นจะเป็นคนที่มีระบบและระเบียบทางความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเมื่อพบกับปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่จะต้องตัดสินใจก็จะใช้ความรู้ที่สั่งสมมานั้นไตร่ตรองเพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยคนที่มีความรู้มากเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะความรู้ของคนจะช่วยให้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงที่จะตัดสินใจสิ่งใดได้ด้วยความเชื่อมั่นโดยไม่ต้องมีใครมาโน้มน้าวให้เป็นพลเมืองดีตาม ROMMAYASAN 159 Vol 16 No 1 JanuaryApril 2018 วิถีชีวิตประชาธิปไตยมีแนวทางการปฏิบัติตนดังนี้การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่นการยอมรับเมื่อผู้อื่นมีเหตุผลที่ดีกว่าการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์การเคารพระเบียบของสังคมการเมืองที่ดีจะสังเกตุเห็นอย่างไรนั้นสังคมจะเป็นผู้กำหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อจะได้พลเมืองที่ดีคุณสมบัตินี้ของสมาชิกในสังคมจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็นพลเมืองที่ดีเช่นขยันอดทนซื่อสัตย์ประหยัดรับผิดชอบมีเหตุผลโอบอ้อมอารีมีเมตตาเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมีคุณธรรมนำความรู้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดังนั้นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งกิจที่ต้องทาและกิจที่ควรทวาร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่างๆของสังคมที่ตนอาศัยผูกพันอยู่ดำเนินชีวิต

๙๗ต่อกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมการประพฤติตนเป็นผู้มีสำนึกศีลธรรมปฏิบัติได้ร่วมกันคิดช่วยกันวางแผนและร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจร่วมกันรับผิดชอบทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จร่วมกันติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องร่วมกันปรับปรุงมีการแก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพร่วมกันทำงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่รับฟังความคิดเห็นเป็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมากข้อสัจยสุจริตละเอียดและเกรงกลัวในการกระทำชั่วกลัวหาญและเชื่อมั่นในตนเอง

กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสัมพันธ์ทั้งหมดประกอบกันเป็นโครงสร้างของสังคมซึ่งแสดงถึงความเป็นระเบียบและความมั่นคงของสังคมในระดับหนึ่งสังคมวิทยาได้สร้างทฤษฎีและมโนภาพต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างว่ามีส่วนประกอบหรือหน่วยสำคัญเช่นสถาบันชนชั้นกลุ่มทางสังคมสถานภาพบทบาทที่สถานและคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของมนุษย์กับสังคมต้องคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมที่ดีคุณธรรมเป็นคุณงามความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาและทางใจจริยธรรมหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ตรงเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับหรือยอมรับจากสังคมทำให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลทำให้มนุษย์นำความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่าและยังช่วยความคมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของคนให้เจริญไปพร้อมๆกันส่วนคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเป็นลักษณะนิสัยที่ดีในการประกอบอาชีพคุณธรรมสำคัญที่ช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จมีสติสัมปชัญญะข้อสัจยสุจริตขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัยรับผิดชอบมีน้ำใจประหยัดและสามัคคีและยอมรับการทำงานหรือการประกอบอาชีพที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในการทำงานและการดำรงชีวิตคือขำนาญในวิชาชีพของตนมีระเบียบวินัยกล่าววาทะและทำงานไม่คั่งค้างสับสนมีความจงรักภักดีต่อชาติรับผิดชอบต่อหน้าที่ข้อสัจยเสียสละอดทนไม่ท้อปายและมีความสามัคคีเห็นแก่ประโยชน์ 117 Journal of MCU Philosophy Review Vol 3 No 1 January June 2020 ส่วนรวมมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่รับฟังความคิดเห็นเป็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมากข้อสัจยสุจริตสามัคคีละเอียดและเกรงกลัวในการกระทำชั่วกลัวหาญและเชื่อมั่นในตนเองและส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจจริยธรรม

ทางการเมืองในระดับต่างๆให้มากขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีจิตสำนึกถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยดังนั้นในเมืองต้นจำเป็นต้องการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ให้ชาวบ้านและประชาชนโดยทั่วไปส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังนอกจากการไปเลือกตั้งแล้วประชาชนยังมีหน้าที่ในการช่วยกันตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของนักการเมืองท้องถิ่นและบรรดาการเมืองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์

การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู้คนรักการแสวงหาความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อส่วนรวมควบคู่พร้อมกันไปด้วยจึงสรุปได้ว่าการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิรูปการศึกษานั้นต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับขั้นตอนของการปฏิรูปการเมืองแล้วในที่สุดการศึกษาที่นำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่พึงปรารถนาก็จะสามารถเกิดขึ้นได้สำหรับวัยผู้ใหญ่ต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนสนใจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆให้มากขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประชาธิปไตยและระบอบประชาธิปไตยจะดำเนินไปไม่ได้ดีหากขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในรูปแบบต่างๆอย่างมีจิตสำนึกดังนั้นในเมืองต้นจำเป็นต้องการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ให้ชาวบ้านและประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าใจถึงความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องและในแนวทางสร้างสรรค์ว่าควรจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกล่าวคือนอกจากการไปเลือกตั้งแล้วประชาชนยังมีภาระหน้าที่อย่างอื่นอีกในฐานะพลเมืองของสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องกระทำโดยเริ่มจากมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 32 3 กยธค 58 91 การให้ความสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมืองมีการพูดคุยกันถึงปัญหาของบ้านเมืองหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคมหรือชุมชนหรือท้องถิ่นกับผู้อื่นในทางสร้างสรรค์หลังจากนั้นต้องให้ความสนใจกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือก

การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงบทบาทผู้นำที่ใช้กิจกรรมทางการเมืองการ
แสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นอันปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่กับการใช้คุณธรรมการ
พัฒนาการเมืองเบื้องต้นนักการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
คุณธรรมแม้ว่าพนักงานส่วนตำบลจะอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของข้าราชการแต่ก็
มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้วินัย
ข้าราชการบังคับให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการแสดงออก
ทางการเมืองอาจกลายเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการได้ 136 ๑๓๗การใช้
วิจารณ์ญาติทำให้สังคมการเมืองท้องถิ่นเป็นสังคมที่ใช้ความรู้และใช้สติปัญญา
ในการแก้ปัญหาทางการเมือง

ที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ต้องเป็นผู้เชื่อมโยงในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมีความสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางานอย่างเสีย
สละเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชนเป็นต้นแบบกระจายอำนาจสู่
ท้องถิ่นใช้ความรู้เพื่องานจะได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยรวดเร็วเปิดโอกาสให้
สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 5 2564
6 ด้านการเมืองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์สร้างความไว้วางใจให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชน
ได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนากิจกรรมทางการเมืองและลดความขัด
แย้งทางการเมืองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 6
2564 7 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
การแสดงความคิดเห็นตามข้อกำหนดไม่ละเมิดกฎหมายรับฟังความคิดเห็น
ของคนในชุมชนทุกระดับเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดง
บทบาทผู้นำที่ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบ
ประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอันปัญหาความ
ต้องการของตนเองควบคู่กับการใช้คุณธรรมผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 7 2564 8
ด้านการไม่มึนใจแบบเผด็จการมีจิตสาธารณะไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนำ
ปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการที่เหมาะสมจะช่วยลดความ
ขัดแย้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจต่างๆรวมถึง
การสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่
8 2564 270 Vol8 No12 December 2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม
2564 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในจังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม
ทางการเมืองพบว่า 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัวได้แก่
การมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันเคารพและยอมรับในกติกาหรือข้อตกลง

กัน๔การมีส่วนร่วมนำไปสู่แนวทางการมีสำนึกในหน้าที่ยอมรับในการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีความไว้วางใจลดความเหลื่อมล้ำวิพากษ์
วิจารณ์อย่างมีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับ๘ไม่มีจิตใจ
แบบเผด็จการมีจิตสาธารณะรักความเป็นธรรมพัฒนาการเมืองท้องถิ่น

2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564 ปกครองสร้างการมีส่วนร่วมใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรม
เสวนาทางการเมืองสร้างแกนนำทางการเมืองเพื่อให้เป็นตัวแทนของภาคส่วน
ต่างๆ 5 ด้านการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าทางานอย่างเสียสละเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่ม
การเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วน 6 ด้านการเมืองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อน
มนุษย์สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมือง 7 ด้าน
การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์การแสดง
ความคิดเห็นตามข้อกำหนดไม่ละเมิด 8 ด้านการไม่มึนใจแบบเผด็จการมีจิต
สาธารณะไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อ
ให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนำปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการ
จัดการที่เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งตามที่ศตวรรษส่งกาผ่านได้ศึกษาริวิจัย

๑๑๓ร่วมกันปรับปรุงมีการแก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพร่วมกันทำงานโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเคารพในมติ
ของเสียงส่วนมากข้อสัณยสุจริตรูปแบบวัฒนธรรมการเมืองระบอบอุปถัมภ์กับเครือ
ขายความสัมพันธ์ในการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นด้านการมองโลกในแง่ดีมีความ
ไว้วางใจเพื่อนมนุษย์การเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมื้อมีส่วนร่วมและไว้วางใจกัน
ประชาชนจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะช่วยเหลือแก้ปัญหาและ
ภาวะวิกฤตต่างๆได้นักการเมืองท้องถิ่นสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน

ต่างไปของผู้อื่นหากพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ขัดต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของตน 3
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือหลักการตัดสินด้วย
เสียงข้างมากโดยมีข้อผูกพันที่จะต้องได้รับการปฏิบัติตามจากทุกฝ่ายทั้งนี้จะ
ต้องให้ความคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนน้อยด้วยเพื่อเป็นหลักประกัน
ว่าการแก้ไขปัญหานั้นๆกระทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมโดยวางอยู่บนพื้น
ฐานของหลักแห่งเสรีภาพและความเสมอภาคนอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติต่อกัน
อย่างยุติธรรมเคารพในกฎหมายและสิทธิของบุคคล 4 มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเมืองและการปกครองโดยติดตามข่าวคราวกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลการ
แสดงความคิดเห็นต่างๆและเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือกำหนด
นโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการใช้สิทธิการเลือกตั้ง 118 วัฒนธรรมทางการเมือง
กับการพัฒนาประชาธิปไตยปฏิมากรเฮอร์คณันท์สัญญาเคณากุมิกักดีโพธิ์สิงห์
5 ต่อเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
กล่าวคือต้องเชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจหรือกำหนด
นโยบายของรัฐบาลการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเนื่องจากการปฏิบัติเช่นว่านี้
เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 6 มองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อน
มนุษย์มีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่และสถาบันของทางราชการเนื่องจาก
การเมืองเป็นเรื่องของความร่วมมื้อมีส่วนร่วมและไว้วางใจกันประชาชนจะต้องเชื่อ
มั่นและศรัทธาวาระบอบประชาธิปไตยจะช่วยเหลือปัญหาและภาวะวิกฤตต่างๆได้
และมนุษย์สามารถปกครองตนเองได้ 7 การวิพากษ์วิจารณ์ต้องมีเหตุผลและ
เป็นไปในทางสร้างสรรค์โดยเฉพาะต่อการใช้อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน
ของทางราชการกล่าวคือประชาชนจะต้องคอยตรวจสอบการใช้อำนาจของ
ข้าราชการและผู้มีอำนาจทางการเมืองอยู่เสมอโดยการตรวจสอบคัดค้านและ
เหนียวรั้งมีจะนั้นอาจนำความหายนะมาสู่สังคมได้ 8

ท้องถิ่นด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการมีจิตสาธารณะไม่แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนำ ปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดกาที่เหมาะสมจะช่วยลดความ ชัดแย้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจต่างๆรวมถึง การสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองนักการเมืองต้อง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีภาวะผู้นำในการปกครอง กระตุ้นมาตรการการตื่นรู้ทางสังคมการบริหารแบบธรรมาภิบาลจะช่วยแก้ปัญหา ทูจจริต

เป็นต้นแบบกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นใช้ความรู้เพื่องานจะได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อย รวดเร็วเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูล สำคัญลำดับที่ 5 2564 6 ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองเปิด โอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนากิจกรรม ทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางการเมืองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ประชาชนใน ท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 6 2564 7 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมี เหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็นตามข้อกฎหมายไม่ ละเมิดกฎหมายรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับเปิดโอกาสในการรับ ฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงบทบาทผู้นำที่ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิ์ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิด สะท้อนปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่กับการใช้คุณธรรมผู้ให้ข้อมูล สำคัญลำดับที่ 7 2564 8 ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการมีจิตสาธารณะไม่ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้ อำนาจที่เป็นธรรมนำปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดกาที่ เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การใช้อำนาจต่างๆรวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 8 2564 270 Vol8 No12 December 2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2564 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองกับ การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยผลการศึกษาวิจัยพบว่าแนวทางการ พัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองพบว่า 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยใน ครอบครัวยุคใหม่ได้แก่การมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

งานวิจัยของต่อสกุลพุทธพัทธรได้วิจัยเรื่องระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดี กับประสิทธิภาพของการทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด นครราชสีมาผลการวิจัยพบว่าลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดี เห็นแก่เครือข่ายดีในพื้นที่กรณีศึกษาคือระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติโดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมือง ท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและทำให้การ เมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีชนชั้นนำอำนาจอันเกิดจากสิ ทธิอำนาจตามประเพณีดั้งเดิมประกอบกับอำนาจจากบารมีนำสู่อำนาจในทาง กฎหมายอยู่

วารสารการเมืองการปกครอง 21 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมเมษายน 2564 ระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดีกับการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอ เมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาต่อสกุลพุทธพัทธรสุวิชาเป่าอารีย์วันรับ บทความ 25 มิถุนายน 2562 วันแก้ไขบทความ 23 สิงหาคม 2562 วันตอบรับ บทความ 6 กันยายน 2562 บทความของการศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดีและเพื่อศึกษา ความเกี่ยวข้องระหว่างระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดีกับการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใช้วิธีศึกษาตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามด้วยการสังเกตและการ สัมภาษณ์จากการศึกษาพบว่าลักษณะการเมืองท้องถิ่นที่มีระบบอุปถัมภ์ในคดี เห็นแก่เครือข่ายดีในพื้นที่กรณีศึกษาคือระบบการเมืองท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ เชิงอุปถัมภ์ในกลุ่มครอบครัวและเครือญาติโดยสายเลือดของกลุ่มนักการเมือง ท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างคงทนถาวรและทำให้การ เมืองท้องถิ่นมีโครงสร้างอำนาจในลักษณะทฤษฎีชนชั้นนำอำนาจอันเกิดจาก สิทธิอำนาจตามประเพณีดั้งเดิมประกอบกับอำนาจจากบารมีนำสู่อำนาจในทาง กฎหมายอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มเดียวที่อยู่เหนือของยอดพีระมิดระบบการเมืองภายใต้ วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรีชาหาหรือของคนในพื้นที่และยังพบวาระบบ อุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดีมีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใน 3 ด้านคือ 1 มีผลต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ 2 มีผลต่อ ความรวดเร็วในการพัฒนาพื้นที่และการแก้ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและ 3 มีผลต่อความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการลดความขัดแย้งในพื้นที่ศาลา คัญระบบอุปถัมภ์ระบบครอบครัวและเครือญาติคดีเห็นแก่เครือข่ายดีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลป ศาสตร์มหาบัณฑิตการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนา บริหารศาสตร์เรื่องระบบอุปถัมภ์ในคดีเห็นแก่เครือข่ายดีกับประสิทธิผลของการ ทำหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐบาลนักการเมืองท้องถิ่นเป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรีโดยสร้างความรู้สึที่ดีต่อกันเพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยมีการจัดกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กฎหมายโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นต้องจัดเวทีเปิด

เมืองกับการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในจังหวัดเลยผลการวิจัยพบว่า 1 ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่านึงถึงหลักสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการทำงานของนักการเมืองที่ต้องตระหนักถึงหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันซึ่งใช้บังคับกับทุกคนในชุมชนสิทธิในการชุมนุมสิทธิในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยสิทธิในการเลือกประกอบอาชีพสิทธิในการได้รับการศึกษาสิทธิในการรับรู้ข่าวสารและต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 1 2564 2 ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคลเชื่อถือในความสำคัญศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีที่ยอมถูกคุมครองโดยกฎหมายเพื่อให้ทุกคนได้ยู่อารสามหาจพำนาคทรศน Journal of MCU Nakhondhat 269 อย่างมีความสุขมีความเท่าเทียมกันสร้างความรู้สึที่ดีต่อกันให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบประชาธิปไตยและใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3 ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบยึดมั่นในความถูกต้องตั้งารมรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 3 2564 4 ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครองสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเสวนาทางการเมืองสร้างแกนนำทางการเมืองเพื่อให้เป็นตัวแทนของภาคส่วนต่างๆการนำเสนอเหตุผลผ่านกิจกรรมทางการเมืองภายใต้กรอบกฎหมายกำหนดร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา

ของคนในชุมชนด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองจากภาคประชาชนเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนากิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติงานตามข้อกฎหมายและคุณธรรมรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับและด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการการรับฟังความคิดเห็นจะช่วยลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองใช้ระบอบประชาธิปไตยนำปัญหามาเชื่อมโยงให้เกิดแก้ไขเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาสอดคล้อง

ด้านการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทำงานอย่างเสียสละเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชนเป็นต้นแบบกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นใช้ความรู้ที่องงานจะได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยรวดเร็วเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มการเมืองในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 5 2564 6 ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์สร้างความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้เลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนากิจกรรมทางการเมืองและลดความขัดแย้งทางการเมืองการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างโอกาสสร้างอนาคตที่ดีให้ประชาชนในท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 6 2564 7 ด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์การแสดงความคิดเห็นตามข้อกฎหมายไม่ละเมิดกฎหมายรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนทุกระดับเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นแสดงบทบาทผู้นำที่ใช้กิจกรรมทางการเมืองการแสดงสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของตนเองควบคู่กับการใช้คุณธรรมผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 7 2564 8 ด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการมีจิตสาธารณะไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการใช้อำนาจที่เป็นธรรมนำปัญหาความต้องการมาเชื่อมโยงให้เกิดการจัดการที่เหมาะสมจะช่วยลดความขัดแย้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจต่างๆรวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญลำดับที่ 8 2564 270 Vol8 No12

๑๑๗ การดำเนินงานจะเป็นไปในลักษณะประสานชุมชนเป็นผู้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของชุมชน 4 ๕ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์เมธิไชยศรีหาได้วิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลากล่อมเกลาทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบัน

และสำนักในหน้าที่พลเมืองโดยการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง เคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตยติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีความเป็นกลางไม่มีจิตใจเอียงหรือเผด็จการมีเหตุผลเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยสถาบันทางการเมืองเปิดช่องทางให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่างๆ การพัฒนาประชาธิปไตยก็จะนำไปโดยง่ายทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเมืองคือการจัดสรรอำนาจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันเป็นอำนาจสูงสุดในแผ่นดินและจุดมุ่งหมายของการใช้อำนาจต้องเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนการเมืองมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองก็ตระหนักดีว่าระบบการเมืองดีจะทำให้ได้ผู้นำที่ดีและผู้นำที่ดียอมสร้างสรรคให้ประชาชนอยู่ดีกินดีตั้งนั้นความมั่นคงอุดมสมบูรณ์หรือความ 72 Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology Vol5 No12 December 2020 อดอยากยากจนของประชาชน จึงขึ้นอยู่กับระบบการเมืองเป็นสำคัญดังนั้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยจึงเป็นแบบแผนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อระบบการเมืองและองค์กรการเมืองเป็นผลมาจากกระบวนการหลอหลอมอบรมทางการเมืองที่ถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์เมธิไชยศรีหาที่ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีผลการวิจัยที่สอดคล้องกันพบว่าแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลากล่อมเกลาทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลและอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอื้อต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันทางการศึกษาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทำหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันทางการเมืองในแต่ละประเภทดำเนินการทั้งนี้หากทั้งสามสถาบันดำเนินการได้ครบถ้วนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชนก็จะนำไปโดยง่าย 5 ๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย

ครอบครัวเอาใจใส่ดูแลและอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอื้อต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันทางการศึกษาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทำหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันทางการเมืองในแต่ละประเภทดำเนินการทั้งนี้หากทั้งสามสถาบันดำเนินการได้ครบถ้วนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชนก็จะนำไปโดยง่าย 5 ๖ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย

และ 0282 หน่วย 5 แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยได้แก่ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสถาบันครอบครัวสถาบันทางการศึกษาและสถาบันทางการเมืองที่จะร่วมกันอบรมกล่อมเกลากล่อมเกลาทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างถูกต้องโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวเอาใจใส่ดูแลและอบรมบุตรหลานของตนให้มีอุปนิสัยเอื้อต่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นสถาบันทางการศึกษาทำหน้าที่ในการถ่ายทอดหลักการทฤษฎีที่ถูกต้องทั้งในระบบห้องเรียนและกิจกรรมภายในโรงเรียนและสุดท้ายสถาบันทางการเมืองทำหน้าที่ทั้งในการให้ความรู้และเปิดช่องทางให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสถาบันทางการเมืองในแต่ละประเภทวารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2561 257 ดำเนินการทั้งนี้หากทั้งสามสถาบันดำเนินการได้ครบถ้วนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชนก็จะนำไปโดยง่ายอภิปรายผลการวิจัยการวิจัยเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นมีประเด็นที่น่าสนใจสามารถนำมาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้จากการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองประชาธิปไตยพบวาระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพรภิรมย์ศรีทองคำและวัลลภรัฐฉัตรานนท์ Srithongkum and Rathachattranon 2015 3244 ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบ้านช้างอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผลการวิจัยพบว่าประชาชนในตำบลบ้านช้างอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับสูงทั้งนี้การที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า

